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SUMMARY OF THE PUBLIC HEARING 

Didipio Gold/Copper Project 

 
Project Title : Didipio Gold/Copper Project (Increase in Annual Plant Throughput Rate (3.5 Mtpa 

to 4.3 Mtpa) 

Project Location : Didipio Valley, Barangay Didipio, Municipality of Kasibu, Province of Nueva 

Vizcaya 

Project Proponent : OceanaGold (Philippines), Inc. 

Venue : Covered Court, Barangay Didipio, Kasibu 

Date : March 7, 2019 

Time Started : 9:00 am 

Time Ended : 2:00 pm 

Facilitator : Atty. Jed Ang of EMB-CO 

 
 

1 INTRODUCTION  

 

OGPI's plan to optimize existing operations will increase the plant throughput to 4.3 Mtpa. This is due to the 

combined effects of (1) the commencement of the underground mining operations to produce a higher average 

grade ore to be blended with the surface stockpile ore for a higher mine throughput, and (2) the increased 

capability of the current process plant to handle increased mine production capacity resulting from the series of 

de-bottlenecking activities conducted by OGPI. This shall further strengthen financial feasibility of the operation 

against volatile international metal prices. Increase in Social Development and Management Program (SDMP) 

allocation is also foreseen with the increase in revenues arising from the expansion of operations.  

As part of the public participation in the review of the Environmental Impact Assessment (EIA) Report, a Public 

Hearing was required for all Environmentally Critical Projects (ECPs) for which Public Scoping was undertaken 

and for PEIS-based applications. This Public Hearing Documentation Report summarizes the notification 

methods and comments received at the public hearing. 

2 NOTIFICATION OF THE PUBLIC HEARING  

 

2.1 INVITATION LETTERS  

Invitations were sent to stakeholders of the Project more than 10 days prior to the Public Hearing. The received 

invitation letters are attached in Annex 1. On the other hand, the list of invited stakeholders is presented in the 

following table: 

Table 1. List of Invited Stakeholders 

Stakeholder Group Representative Barangay Address 

Didipio Barangay Health Station  Ms. Feliza Lunag, Barangay 
Midwife  

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Ms. Vilma Jose, Barangay 
Health Worker  

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Ms. Isabel Dayawon, Barangay 
Nutrition Scholar  

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  
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Stakeholder Group Representative Barangay Address 

Ms. Lina Ananayo, Brgy. 
Nutrition Scholar 

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Provincial LGU  Hon. Carlos M. Padilla, 
Governor 

Municipality of Bayombong, Nueva 
Vizcaya 

Hon. Junie E. Cua, Governor Quirino Capitol Hills, Cabarroguis, 
Quirino Province 

Municipal LGU  Hon. Alberto Bumolo, Mayor Kasibu, Nueva Vizcaya 

Four Square Ministry  Mr. Pablo Yohoy, Church 
President  

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Didipio Earthmovements 
Association (DESAMA) 

Mr. Rufino Licyayo, President  Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Purok Verona and Waterfall Mr. Ronald Pumihic  Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Evangelical Church (Dinaoyan)  Ms. Florence Moris  Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Union Espiritista Christiana De 
Filipina Incorporada (SURONG) 

Mr. Alfredo Culhi  Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Barangay LGU  Brgy. Captain Sammy Guiniling Barangay. Wangal, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Brgy. Captain Ruben Alanghab Barangay Camamasi, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Brgy. Captain Daniel Uyduhen 
& Council  

Barangay Alimit, Kasibu, Nueva Vizcaya 

 Brgy. Captain Christopher 
Linglingon & Council 

Barangay Belet, Kasibu, Nueva Vizcaya  

Brgy. Captain Warnold Dulnuan 
& Council  

Barangay Tukod, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Brgy. Captain Jimmy Kimayong 
& Council  

Brgy. Binogawan, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Brgy. Captain Ricky Limlim & 
Council  

Brgy. Camamasi, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Brgy. Captain Maurice 
Bahingawan & Council  

Brgy. Wangal, Kasibu, Nueva Vizacaya 

Brgy. Captain Christopher 
Linglingon & Council  

Brgy. Belet, Kasibu, Nueva Vizcaya   

Kagawad Francis Gamdutan Brgy. Didipio, Kasibu Nueva Vizcaya 

Brgy. Captain Patrick Batulon & 
Council   

Brgy. Capisaan, Kasibu, Nueva Vizcaya  

Brgy. Captain Moreno 
Nginhena & Council  

Brgy. Tucod, Kasibu, Nueva Vizcaya  

Brgy. Captain Julius Bulting & 
Council  

Brgy. Dingasan, Kasibu, Nueva Vizcaya  

Provincial Planning and 
Development Office  

Engr. Edgardo D. Sabado, PPDO Municipality of Bayombong, Province 
of Nueva Vizcaya 

Provincial Environment & 
Natural Resources  

For.Edgar T. Martin, PENRO 
Officer  

Municipality of Bayombong, Province 
of Nueva Vizcaya 

Environmental Management 
Bureau-Region II  

Ms. Marian T. Malana  No. 20 Pagayan Road, Regional 
Government Center, Carig Sur, 
Tuguegarao City, Cagayan  

Denr Region II (Cagayan Valley) Mr. Antonio A. Abawag, OIC-
Regional Director 

No. 20 Pagayaya Road, Regional 
Government Center, Carig Sur, 
Tuguegarao City, Cagayan 

Eastern Nueva Vizcaya National 
High School 

Mr. Osmundo Espejo, School 
Head 

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 
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Stakeholder Group Representative Barangay Address 

PEMU Ms. Ofelia P. Layugan Nueva Vizcaya 

CENRO-DUPAX For. Constante L. Espiritu Dupax del Norte, Nueva Vizcaya 

Didipio Community Corporation 
(DiCorp) 

Ms. Simplicia Ananayo, 
President 

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Mr. Elias Magastino, Brgy. 
Police Chief 

Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya 

Union Espiritista Christiana De 
Filipina Incorparada (SURONG)  

Ms. Remy Tabayag Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Free Believer in Christ 
Fellowship, Inc. 

PTR. BENNY MATNAW, Church 
Leader 

Dagupan, Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

SAPAKMI Ms. Julie Simongo, President Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Purok Centro 2 Mr. Jariel Sarac Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Mr. Dominic Butic, Purok 
Leader 

Purok Dupit, Barangay Didipio, Kasibu, 
Nueva Vizcaya 

Mr. Allan Pumihic, Purok 
Leader 

Purok Camgat & Surong, Barangay 
Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya 

Mr. Gener Mariano, Purok 
Leader 

Purok Verona and Waterfall, Barangay 
Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya 

Indigenous Peoples Consumers 
Cooperative 

Ms. Juliet Dulnuan,  President Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Didipio Transport Services 
Association, Inc. 

Mr. Roger Numbaddo, 
President 

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Didipio Barangay Health Station Ms. Marina Ansibey Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Didipio Elementary School Ms. Victoria Baguilat, School 
Prinicipal 

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Mr. Jolan Pugong, PTA 
President  

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Didipio Community Multi-
Purpose Cooperative 

Ms. Venus Malan-Uya, Acting 
Manager 

Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

Day Care Workers Ms. Imelda Paclibare, Day Care 
Worker  

Centro 1, Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Ms. Norma Pugong, Day Care 
Worker  

Dupit, Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya  

Ms. Jenny Habiatan  Surong, Didipio,Kasibu,  Nueva Vizcaya 

Ms. Rosemaie M. Tayaban Centro 2, Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya  

Ms. Julia Duyapat  Verona, Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya  

Ms. Alice Anin  
 

Boulevard,  Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya 

CENRO-DUPAX For. Marcelo G. Bumidang  Dupax del Norte, Nueva Vizcaya 

Mines and Geosciences Bureau –
Region II  

Mr. Mario A. Ancheta, Regional 
Director  

Regional Center, Carig, Tuguegarao 
City, Cagayan  

Ms. Emelyn Delmendo  Regional Center, Carig, Tuguegarao 
City, Cagayan  

Baptist Church  Mr. Zaldy Nayyok  Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Didipio Community Corporation 
(DiCorp) 

Mr. Henry Gulay  Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  

Purok Dupit Mr. Gregorio Angayon  Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 
Vizcaya  
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Stakeholder Group Representative Barangay Address 

Senior Citizen Mr. Alfredo Banig Sr.  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

Abundant Grace Ministry 
Incorporated (AGIMI)  

Mr. Roger Maxion  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

Roman Catholic Church  Mr. Roger Bajita Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

Lifeway Bible Fellowship Mr. Efren Bulawan  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

Free Believers in Christ 
Fellowship  

The Head of Church  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

UNIONs. Layugan:Ista Christiana 
De Filipina Incorporada 
(CENTRO) 

Mr. Robert Dulnuan  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

SAPAKMI Mr. Erenio Bobola  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

Buklod Didipio (SK group) Mr. Alfredo Dumingay Jr.  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

Purok Dagupan  Mr. Elemer Lunag  Barangay Didipio, Kasibu Nueva 
Vizcaya 

Municipal Planning and 
Development Office  

Mr. Ernesto B. Dagan Kasibu, Nueva Vizcaya 

PENRO  For. Tito A. Tanguilig  Bayombong, Nueva Vizcaya 

EMB-Region II  Ms. Gilda G. Reola No. 20 Pagayaya Road, Regional 
Government Center Carig Sur, 
Tuguegarao City, Cagayan  

Mr. Jason Malumag  

CENRO-Nagtipunan  Ms. Clarita S. Bermosa  Brgy. Dipantan, Nagtipunan, Qurino  

EMB-Nueva Vizcaya  Mr. Steve D. Bisquerra  Nueva Vizcaya 

NGO  Mr. Samuel I. Movida Nueva Vizcaya 

EMB-Cagayan Valley  Mr. Rodolfo Addun  No. 20 Pagayaya Road, Regional 
Government Center Carig Sur, 
Tuguegarao City, Cagayan 

Kasibu Municipall Hall  Ms. Esthie B. Olli, EMS II  Kasibu, Nueva Vizcaya  

Palacian Economic Development 
Association, Inc. (PEDAI)  

Mr. Ben S. Guillermo, Project 
Manager  

Cabarroguis, Quirino  

Purok Boulevard  Ms. Iren Daon Brgy. Didipio, Kasibu , Nueva Vizcaya  

Eastern Nueva Vizcaya National 
High School  

Ms. Ferdeliza J. Linagga, PTA 
President  

Barangay Didipio, Kasibu , Nueva 
Vizcaya  

Ms. Rosie J. Calip, School Head  Barangay Didipio, Kasibu , Nueva 
Vizcaya  

Pun-Oh-Ohaan Ni Kiphodan 
Organization  

Ms. Wendy Aliguyon, Union 
president   

Barangay Didipio, Kasibu , Nueva 
Vizcaya 

Evangelical Church (CENTRO)  Mr. Peter Dumangeng Barangay Didipio, Kasibu , Nueva 
Vizcaya 

DENR RegionII (Cagayan Valley) Mr. Gil A. Aromin, OIC Regional 
Director  

No. 20 Pagayaya Road, Regional 
Government Center Carig Sur, 
Tuguegarao City, Cagayan 

EMB Region II (CAGAYAN 
VALLEY)  

Engr. Cesar S. Siadao, Jr., 
Regional Director  

No. 20 Pagayaya Road, Regional 
Government Center Carig Sur, 
Tuguegarao City, Cagayan Engr. Diosdado C. Doctor, OIC – 

Regional Director  

Mines and Geosciences Bureau- 
Central Office  

Atty. Wilfredo G. Moncano, 
Acting Director  

MGB Compound, North Avenue, 
Diliman, Quezon City  
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Stakeholder Group Representative Barangay Address 

Didipio Earth Savers Movements 
Association (DESAMA)  

Mr. Lorenzo Pulido, President  Barangay Didipio, Kasibu , Nueva 
Vizcaya 

Didipio Producer’s Cooperative  Ms. Rosana Lawagan  Barangay Didipio, Kasibu , Nueva 
Vizcaya 

 

2.2 NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 

The Notice of the Public Hearing was posted twice on Manila Bulletin on February 15 and 20, 2019 (Annex 2 – 

Affidavit of Publication from Manila Bulletin). 

 

2.3 FLYERS AND POSTINGS  

Notices were posted at public areas such as barangay and city offices a week prior to the event. The 

postings were documented in the following figures: 
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2.4 OTHER NOTIFICATION MEDIA  

The notice of Public Hearing was posted at the EMB website (www.emb.gov.ph) together with the 

Project’s EIA Report for download. On the other hand, copies of the EIS Summary for the Public were 

available at the Municipal Planning and Development Office (MPDO) of Kasibu and at the EMB Website. 

3 PUBLIC HEARING  

 

3.1 LOCATION AND ATTENDANCE  

The Public Hearing was held on March 7, 2019 at the Didipio Covered Court, Barangay Didipio, Kasibu, Nueva 

Vizcaya and was attended by 157 participants from 21 stakeholders (Annex 3 – Attendance Sheets). More than 

57% of the total number of participants are residents of Barangay Didipio. The summary of attendees by sector 

is presented in the following table: 

Table 2. Number of representatives per stakeholder group  

Stakeholders Number of Representatives Attended  

Barangay Belet, Kasibu  4 

Barangay Binogawan, Kasibu 1 

Barangay Camamasi, Kasibu 12 

Barangay Didipio, Kasibu 90 

Barangay Dingasan, Kasibu 5 

Barangay Tucod, Kasibu 10 

Barangay Wangal, Kasibu 1 

Church, Barangay Didipio 1 

DENR CENRO 2 

DENR PENRO 4 
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Stakeholders Number of Representatives Attended  

DepEd Didipio 1 

DiCorp 2 

DIPCO Didipio 1 

EMB Central 2 

EMB-PEMU Quirino 1 

Kasibu LGU 2 

OGPI 9 

Others 1 

Nueva Vizcaya LGU 4 

Quirino LGU 1 

REECS 1 

RHR Consult Services 2 

TOTAL 157 

 

3.2 MEETING FORMAT AND CONTENT 

The following table shows the program of activities during the Public Hearing. The PowerPoint presentation used 

is attached in Annex 4.  

Table 3. Program of Activities 

Program of Activities Person Responsible 

Registration  OGPI 

Opening Prayer  Pastor 

National Anthem   

Welcome Remarks  PB Ereneo Bobola – BLGU Didipio  

Briefing and Orientation on the Purpose  of the Public 
Hearing and EIS System  
 
Presentation of House Rules on the Conduct of the 
Public Hearing  

Engr. Joel Polintan – DENR EMB Case Handler  

Presentation of the Didipio Gold-Copper Project 
Existing and proposed amendment  

Engr. Jason Magdaong – OGPI  

Presentation of EPRMP Study  Mr. Jess Addawe – RHR  

Presentation of OGPI Environmental Management 
Plan (EMP) and Best Practices, 
Awards/Accomplishments  

Engr. Jason Magdaong – OGPI  

Presentation of OGPI SDMP 
Performance/Accomplishments  

Mr. Alfred del Rosario - OGPI 

Open Forum  Atty. John Edward Ang – Public Hearing 
Officer/DENR EMB  

Synthesis and Integration/Summary of 
Issues/Concerns/Impacts raised by the public and 
Response of the Proponent  

Atty. John Edward Ang – Public Hearing 
Officer/DENR EMB 

Closing Remarks and Next Steps in the EIA Process  DENR-EMB  
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Venue of Public Hearing  

 

 

Presentation of Project Description  

 

 

Presentation of Environmental Performance Report and Management Plan  
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Participants raising issues and concerns during the Open Forum  

 

 

Recapitulation of issues and concerns raised and the proponent’s response  

 

3.3  PUBLIC HEARING COMMENTS  

The Open Forum, facilitated by Atty. Jed Ang – Public Hearing Officer, was a venue for participants to ask, suggest 

and/or comment their issues and concerns about the project. Topics eliciting the largest number of verbal 

comments at the public hearing were benefits from the project, in-migration, employment, water quality status, 

dust, destruction of biodiversity, among others. 

The summary of the Open Forum is presented in Table 4.  

Socio-Economic: 

 Benefits of community from the project  

 Increased Employment opportunities  
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 Improve relationship between community and the company  

 Comply with all the commitments on the community  

 In-migration  

 Increase public health issues 

 Early retirement of employees ages 50 and above  

Project Description  

 Increase the life of mine  

 Impact of underground dewatering  

 Standard of Didipio operation  

Air  

 Dust on the underground mine 

 

Water  

 Geochemical pollution/Acid mine drainage  

 Underground water oxidation  

 Shortage of water supply  

 

Land  

 Land tenure issue  
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Table 4. Issues and Concerns raised during the Public Hearing 

Issues and Concerns Entity / Group Who Raised the Issue Response 

 Commented on OceanaGold’s compliance to 
commitments under the Memorandum of Agreement 
between them and the community, especially on 
employment and infrastructure. The Barangay Captain 
cited the provided service vehicle is not brand new and 
roads are not yet constructed within 5 years as stated in 
the MOA. Hence, the barangay drafted a petition of 
suspension against the company. 

 
 

 Suggested that benefits should be extended up to the 
retirement of the company employees. He further 
commented on why the company implements a policy 
regarding the early retirement of 50 years old and above 
workers.  

 

 The commitments under SDMP are not yet fully 
complied, some are ongoing such as the gymnasium and 
water system while the oval, slaughter, market, 
electricity, and some roads are not yet underway. He 
requested that the MOA be amended to settle these 
issues.  

Barangay Captain Erenio Bobola, 
Barangay Didipio 

Community Relations and Development Supervisor - Mr. 
Alfred Del Rosario  

 The ComRel Officer responded that all the 
commitments between the community and 
OceanaGold are almost completed. Some 
construction of roads are not realized due to non-
agreement of some land owners. He also explained 
that the service vehicle donated by the company is 
in fact brand new and imported from Japan. The 
poor performance of the vehicle is attributed to 
poor maintenance of the barangay.  
 

 On the matters regarding the early retirement for 
employees 50 years old and above, it was first 
consulted with DOLE. The each employee was also 
consulted by the Human Values (Department of 
OGPI) before retirement and an agreement will be 
made regarding the special separation package. He 
clarified that this will be voluntary and compliant 
with DOLE and the law. 

 

 Regarding the slaughterhouse, it is not a 
commitment but later programmed as part of the 
SDMP as per consultation with the Barangay 
Council. The barangay LGU is in charge of the 
identification of the lot and construction of the 
project. He sought help from the Barangay Chairman 
and suggested to form a partnership in dealing with 
social issues for faster implementation of the SDMP 
programs.   
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Issues and Concerns Entity / Group Who Raised the Issue Response 

 Requested clarification on the inconsistencies over the 
ECC area observed in the EPRMP and Project Description 
for Scoping. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Commented that Capisaan and Alimit will be affected by 
the continuous dewatering in the underground.  

 
 
 
 
 
 
 

 Commented on the loss of agricultural land and future 
land use after mining. 
 

 Commented on the social stability regarding the issues 
and concerns on the commitments of the company to 
the community.  
 

 Inquired on where is the second public scoping 
documentation? 

 

Engr. Edgardo Sabado, 
Provincial Planning and Development Officer of 
Nueva Vizcaya 

Engr. Jason Magdaong of OGPI: 
 

 He clarified that the development area is 975 
hectares under the FTAA area which is now 10,800 
hectares. The FTAA grants the company the 
authority to explore, utilize and develop. The project 
site is still within the FTAA. And on the new project 
configuration, it so happened that in earlier 
documents of ECC, the boundaries of the project is 
not shown but only the center boundary and it is 
fine as long as the mining operation stays within the 
975 hectares. This ECC amendment would finally 
correct and specify the coverage of the project.  

 

 Clarified that the project will not directly affect the 
community water supply as the primary source of 
the community is surface water which is still in 
abundance based on the study. In the future where 
water supply is affected, this will be addressed by 
the on-going construction of Level 3 water supply 
system project worth about 34 million pesos that 
will supply water to every households. 
 

 Noted by facilitator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Public Hearing Documentation Report    

Didipio Gold/Copper Project   14        OceanaGold (Philippines), Inc. 

Issues and Concerns Entity / Group Who Raised the Issue Response 

 On water classification, inquired why is it that the 
Dinauyan River is Class B, Camgat-Surong is Class C, but 
downstream it was Class D?  

 
 
 
 

 

 Inquired on the risk assessment from underground 
water oxidation and its impacts. 

 
 
 
 
 

 Inquired why planted trees in compliance with the tree 
cutting permit are located in alienable and disposable 
land and not in forest land.  

 

 Commented that one of the effects of the project is in-
migration which impacts the loss of vegetation. The 
governor is proposing for a study on vegetation 
especially on its impacts to erosion in Addalam River.  
 
 
 

 Commented that the life of mine may be extended due 
to change in throughput in the ECC amendment.  He 
stated that the benefits the company provide to the 
community will also be extended due to longer mine life. 

 
 
 

 Clarified that in 2002, Didipio River was classified as 
Class D by the DENR, and the company has no right 
to make a reclassification. If there are objections 
regarding this classification, a letter may be 
formalized and submitted to EMB. Only the EMB can 
resolve this issue. As for the other rivers, they were 
only classified in 2018 by the DENR.  
 

 Explained that the risk assessment from 
underground water oxidation is not included in the 
study. If they so desire, it can be an additional study. 
However, it was not mentioned in the study that 
there is a threat to Capisaan but an abundance of 
water supply in Didipio. 

 

 Explained that the tree plantation in the area was 
approved by the DENR. 

 
 

 Clarified that the social issues such as in-migration is 
not only the responsibility of the company but also 
the LGU’s. The company is only to help the LGU 
through SDMP which is a public fund intended to 
address the social issues and basic social services in 
the community.  
 

 The profitability of the project is being studied by 
the company and reviewed by the DENR. Those who 
do not agree that the project will not bring 
additional benefits to the community, they are 
welcome to present their arguments to the DENR to 
resolve the issue.  
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Issues and Concerns Entity / Group Who Raised the Issue Response 

 Clarified that he is concerned on the water supply in 
Alimit and Capisaan where water is sourced from. Also, 
there is no study that discusses the limit of the 
underground dewatering that may potentially affect 
both barangays. Also inquired on the protection of 
riparian of Didipio and Dinaoyan Rivers. 

Facilitator: 

 The participant may raise his issue by submitting a 
position paper directly to the DENR. 

 
Eng. Joel Polintan of DENR-EMB: 

 Responded that the concern raised is noted by the 
EIARC member present during the hearing and will 
be a basis for the requirements to be submitted by 
OGPI. 

 Commented in behalf of the union that there will be no 
additional employment despite the increase in 
production rate.  

 
 

 Commented that if the throughput will increase and they 
implemented the early retirement, the present workers 
in the underground, production site, and processing 
plant will suffer.  

Mr. Jeriel Sarac, 
Resident of Brgy. Didipio, representative of the 
Union 

Engr. Jason Magdaong of  OGPI: 

 Clarified that there will be both increase in 
production area and mine life. This is due to the 
discovery of additional ore. He assured the 
participant that OGPI will not implement any policy 
that could violate the labor force which will also be 
monitored by the union.   

 Inquired if OGPI acquired any certification from the 
Department of Health on safety and health of the public. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 Inquiry if Didipio’s operation is based on Australian 
Standard. 

 

Mr. Romeo Tayaban,  
Vice Mayor of Kasibu 

Engr. Jason Magdaong of OGPI  

 Clarified that there is no problem regarding 
contaminants in rocks, and based on the laboratory 
analysis, Didipio mine is one of the cleanest tailings 
in the Philippines. He further explained that a third 
party company conducts health impact assessment 
every 2 years and the report will be submitted to 
DOH. He also clarified that the certificate from DOH 
is not part of the requirements of the Government. 
But if the government should require it, then the 
company will comply. 
 

 Replied yes, and that the standards the company 
follow is higher as compared to other standards.  
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 Inquired on the policy of retiring employees at the age 
of 50 and above  

 

 Commented that the status of creeks and trees in the 
project area are not in good condition based on his 
observations.  

 

 Commented on conflicts within the community due to 
presence of the company.  

 
 

 

 Clarified that without a tree cutting permit, OGPI 
cannot cut trees as it will be a ground for suspension 
of mining license. Explained that the contamination 
of water or leachate never happened in Didipio. The 
MMT whose members include the barangay and 
municipal LGU, will raise it if that ever happened.  He 
further suggested that any issues and concerns of 
the community be properly documented and 
transmitted to the DENR to resolve the issues.  

 Wanted to clarify with the proponent on the status of 
salary of the contractors (increase in salary and overtime 
pay).  
 

 Commented that the fisheries in Dingasan are now 
leaving their own natural habitat.  

 

 Inquired if how they can separate chemical from the 
water. Suggested that they should provide flocculant on 
Surong area. 

Mr. Jariel Sarac,  
Resident of Brgy. Didipio 

Engr. Jason Magdaong of OGPI: 

 Noted. 
 
 
 
 
 

 Explained that they are using flocculant, which is 
non-hazardous, even in drinking water treatment. 

 Inquired if OGPI complied with all the provisions of the 
existing ECC. 
 

 Commented on the water shortage in deep wells in 
Purok Boulevard. She suggested that the assessment 
should not only focus on water quality but also the 
quantity of groundwater available. 
 
 
 

Ms. Celia Gamad,  
Brgy. Council of Didipio 

Community Relations Officer – Alfred Del Rosario: 
 
 

 Explained that one of the reasons for water shortage 
is the in-migration. There is a continuous 
communication with the barangay council to 
address the issue. Also suggested on proper 
management to conserve water as well.  

 

Engr. Jason Magdaong of OGPI: 
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 Inquired on the discharge of water and to check the 
water balance. 

 
 
 
 
 

 Suggested to validate the buffer zone if it is within the 
Australian standard as part of the mitigating measures 
for dust generation. 

 

 Inquired if there are mitigations of dust in the 
underground mine. 
 

 Suggested on the revision of sampling stations for air 
quality. 

 

 Suggested that the company should not only focus on 
SDMP but also a good relationship between OGPI, 
community, sector of education and other sectors 
 

 Suggested that the workers should also use dust 
absorber as her neighbor who works underground got 
diagnosed with respiratory illness.  

 Explained that the MMT members are the ones who 
do the water sampling to see the immediate result, 
and there is an existing program which is the joint 
stakeholders monitoring wherein they give 
invitation to the community to join the sampling. 

 

 Explained that ventilation engineers identify the air 
quality underground to ensure that the air inside the 
mine is safe. The company also implements a 
program called WEM (Workplace Exposure 
Monitoring) wherein a glass monitoring equipment 
was installed during work hours. If the workplace is 
uncontrollably dusty, the workers are not allowed to 
work. If it is tolerable, then the mandatory use PPE 
with dust protection is being implemented.  

 
 
 
 
 
 

 Answered that they have dust absorber before entry 
and after exiting the underground mine. He 
proceeded to thank the participant that raised the 
concern and suggested that the incident be reported 
to investigate the cause of the neighbor’s illness.    

 Inquiry on the relocation of species/biodiversity. 
 

 Inquiry on when will the issues of the organization and 
the community be complied. 

 

Ms. Julie Simungo,  
Didipio resident and chairman of SAPAKMI 
Organization 

Community Relations Officer – Mr. Alfred Del Rosario: 

 A series of dialogues has been conducted 
individually to address their individual concerns. 
Explained that the issues should not be discussed in 
the barangay because one of the complainants is 
also the Brgy. Captain, suggested they nominate a 
third party arbitration. 
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 Inquired if the project will be approved after the public 
hearing or there is a need for the approval of 
community. 
 

 Commented that the municipal and provincial officials 
are not doing any actions regarding the issues of 
communities. 

 

 Commented that one of the reasons of 
miscommunication of the people in the community is 
because of the company. 

Mr. Jolan Pugong,  
Representative of Parents/Teachers Association  

Engr. Joel Polintan of DENR EMB: 

 Clarified that the public hearing is to gather issues 
and concerns and this is part of the EIA process. The 
approval of the LGU comes from another law and 
not part of the EIA process.  
 

Atty. Jed Ang – Facilitator: 

 Clarified that they are not in the position to approve 
the project, but only the LGU has the right because 
they are the authorized representative of the 
community. 

 Inquired on the fault lines in the community as two 
Geologists who visited the site in 2018 stated that 
Surong to the school is a danger zone due to presence of 
fault lines. Also suggested that a relocation site be 
provided for safety purposes.  

 

 Commented regarding air pollution, based on the 
reports of barangay health workers in Didipio, most of 
the diseases identified are UTI and Respiratory Tract 
Infection and suggested that the company should 
relocate the community away from the mining area.  

Ms. Remy Nagangi 
BOD of SAPPAKKMI 

Engr. Jason Magdaong of OGPI: 

 Explained that the fault line is stable and not moving 
but they are still implementing all the control and 
monitoring regarding earth movements. 

 

 Commented on how the community will settle the issues 
with the company regarding the commitments to the 
MOA, issue with land owners, among others.   

Brgy. Captain Ereneo Bobola, 
Barangay Didipio 

 Noted by facilitator. 

 Commented on the decrease of budget allocated for 
SDMP for Barangay Didipio.  

(Name not indicated) Community Relations Officer – Mr. Alfred Del Rosario: 

 Not yet clarified why it decreased in 2016. However, 
in 2019 the percentage for Barangay Didipio 
increased due to increased operating cost in 2018. 

 Inquiry on the solution so that the community will not be 
affected by geochemical pollution or acid mine drainage 
at the end of the mine. 

Ms. Analisa Catteg, 
Resident of Barangay Didipio 

Engr. Jason Magdaong of OGPI: 

 Explained that Didipio has no problem regarding 
geochemical issue. 
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 Explained that the company has a minimum of 10 
years to comply with all the requirements including 
the geochemical issue before they can get clearance 
from the government. He added that during closure, 
whatever issues observed shall be addressed as part 
of the obligation of the company. 

 Commented that since the company has many issues, 
they should be provided with time frame to solve those 
issues. Suggested that the high-grade should not mix 
with the low-grade which would increase the production 
rate and make the company operate a lot faster. Then, 
this means lesser mine life and lesser problems for the 
community. 

Mr. Simeon Ananayo,  
Resident of Barangay Didipio 

 Noted by the facilitator 

 Suggested to establish a good relationship between the 
barangay officials, community and OGPI. Complaints 
from the community should be addressed.  
 

 Suggested that the company should directly hire local 
contractors from the community.  

Ms. Marilou,  
Resident from Didipio 

 Noted by the facilitator  
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ECC Amendment 
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Why ECC Amendment?

• OGPI would like to increase its annual Mill/Plant Throughput rate 
from 3.5 to a maximum 4.3 million tons per annum (MTPA) to 
increase mill efficiency. 

• The current ECC issued last 10 December 2012 with ECC 
Reference No. ECC-CO-1112-0022 has a specific mill throughput 
rate limit of 3.5 MTPA. 

• To prevent the stoppage of process plant operation every last 
month of the year when the 3.5 MTPA ECC limit is attained

• Required from OGPI to be secured prior to implementing the 
increase in mill throughput rate to 4.3 MTPA

• As a government partner and contractor of Didipio Mine project, 
OGPI is duty-bound to ensure efficient operation of the project.
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What is a mill/plan throughput rate?

• Is the quantity/amount per unit time of copper and gold 
ores fed/entered/processed in the processing plant to 
produce the copper concentrate and gold bullions. 

• Commonly used in mining processing plants the unit 
Million Tons per Annum (MTPA). Other unit used are 
Tons per Hour (TPH).

THROUGHPUT RATE

MILL/PROCESS PLANT

OUTPUT
Copper concentrate

Gold Bullion

Copper and Gold Ore

Project Aspect 
Description / Specifications

Existing / Approved Proposed Modification

Kabuuang

Sukat ng Proyekto

(Total Project Area)

975 hektarya ang aprubadon sa Environmental

Compliance Certificate (ECC)

Walang pagbabago.

Kabuuang “Footprint” ng 

Proyekto (Total Project  

Footprint)

Kabuuang “footprint” sukat ng proyekto (total project

footprint area) ay humigit kumulang 332.59 hektarya

na nasa loob ng aprobadong sukat ng ECC na 975

hektarya.

Walang pagbabago.

Open Pit Halos 51.3 hektarya;

Haba/lapad: 850 meter North-South,

800 meter East-West;

Pinakamalalim na hukay (Final Pit Floor): 460 meter

above sea level (RL 2460)

Walang pagbabago.

Proseso sa Planta Gold—Gravity

Copper—Palutang (Palutang)

Walang pagbabago.

Kapasidad ng 

Gilingan/Planta Throughput  

(Taunan)

3.5 Milyong tonelada bawat taon

(ton per annum/Mtpa)

Pagdaragdag sa Taunang

Kapasidad ng Gilingan/Planta

Throughput na aabot sa 4.3 Mtpa

What are the changes?



Project Aspect 
Description / Specifications

Existing / Approved Proposed Modification

Mga Paraan

ng Pagmimina

Underground Mining Walang pagbabago.

Pangangasiwa

ng tambakan ng Tailings 

Storage Facility (TSF)

30.09 Milyon kubiko (m3) Laki ng imbakan
23.68 Milyon kubiko (m3) dami ng tailings
16.01 Milyon kubiko (m3) dami ng tailings na-iimbak

sa TSF
7.67 Milyon kubiko (m3) dami ng tailings na iimback

sa Underground bilang paste backfill

25.91 Milyon kubiko (m3) dami ng latak(tailings)
18.23 Milyon kubiko (m3) dami ng latak(tailings) na-

iimbak sa TSF

Pangangailangang 

panubig
20,000 m3/araw (80% ginagamit ulit sa TSF) 25,000 m3/day (92-94% ginagamit ulit sa TSF)

Tagal ng mina
Hanggang Taong 2028 (base sa kasalukuyang ECC 

dokyumento)
Hanggang Taong 2032

What are the changes?

Benefits of increase in mill throughput rate to 4.3 MTPA

• Increase in SDMP share/fund.

• Increase utilization of low grade ores.

• Optimum production efficiency and capacity

• Increase in payment of taxes.

• Increase of net government profit share

• Continuous year round mill operation. Ensure continuous work of 

employees at the end of the year.

• Improve financial stability of project operation.
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I. Summary Report for the 1st Five Year SDMP (2013 – 2017)

 SDMP – P/P/As accomplishments

II. Proposed New Five Year SDMP2018 – 2022

 Total Projected SDMP fund 

 Proposed P/P/As 
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4

OVERVIEW OF THE SDMP 2013 -2017

▶ SDMP 2013 – 2017 was approved on  the 17th of September 2013

▶ Total fund based on projected 5 year OPEX was P 215 Million per CA. 

However, re-computed SDMP based on actual OPEX resulted to 

increase in the  fund allocation for Annual SDMPs  

Year Ave. Projected Based on CA for ASDMP 

2013 - 2017

2013 43,000,000 47,019, 199.50

2014 43,000,000 100,071,948.00

2015 43,000,000 100,071,948.00

2016 43,000,000 109,000,000.00

2017 43,000,000 110,000,000.00

Total 215,000,000 466, 163,095.50
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OVERVIEW OF THE SDMP 2013 -2017

▶ SDMP 2013 – 2017 covered a total of 11 barangays and two Municipalities 

Barangay Classification % SDMP Share

Didipio Host 45.0

Alimit Neighboring 4.5

Belet Neighboring 4.5

Binogawan Neighboring 4.5

Camamasi Neighboring 4.5

Capisaan Neighboring 4.5

Dibibi Neighboring 4.5

Dingasan Neighboring 4.5

Tucod Neighboring 4.5

Tukod Neighboring 4.5

Wangal Neighboring 4.5

Kasibu Neighboring 4.0

Cabarroguis Neighboring 4.0

▶ Note : 2% were allotted as common fund
▶ Barangay Belet was included in 2016

6

Summary of SDMP P/P/As Fund Allocation

OVERVIEW OF THE SDMP 2013 -2017

Year Average 

Projected(75% of 

215,000,000)

Based on CA Based on Actual

2013 32,250,000.00 35,264,399.63 35,264,399.63

2014 32,250,000.00 75,053,961.41 101,584,629.20

2015 32,250,000.00 81,118,750.60 81,118,750.60

2016 32,250,000.00 89,867,800.23 89,867,800.23

2017 32,250,000.00 82,500,000.00 82,500,000.00

Total 161,250,000.00 363,804,911.87 390,335,579.60
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Summary of Expenses per component  for  the 1 st 5-year SDMP 

Implementation, 2013-2017

Program Components Allocation Utilization Balance % of 

Fund 

utilized

Assistance to Infrastructure and Services 211,776,946.21 179,496,617.50 32,280,328.71 85%

Access to Education & Educational Support 38,570,559.24 34,153,672.43 4,416,886.81 89%

Assistance to Health, Health Facilities and Health 

Professionals

14,228,610.63 13,020,202.28 1,208,408.35 92%

Enterprise Development & Networking / 

Agriculture

20,773,206.61 16,603,698.98 4,169,507.63 80%

Protection & Respect of Socio-Cultural Values & 

Sports Development 

21,091,030.56 20,053,725.06 1,037,305.5 95%

Human Resource Development / Capacity 

Building

57,248,462.49 43,076,121.98 14,172,340.51 75%

Kasibu 9,191,830.99 8,673,450.65 518,380.34 94%

Cabarroguis 8,562,375.99 8,655,561.46 (93,185.47) 101%

Common Fund 8,892,556.94 7,166,365.32 1,726,191.62 81%

TOTAL 390,335,579.66 330,899,415.66 59,436,164.00 91%

OVERVIEW OF THE SDMP 2013 -2017
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FUND ALLOCATION AND UTILIZATION PER BARANGAY 

AS OF DECEMBER 31, 2017

BLGU/LGU ALLOCATION EXPENDITURE

REMAINING BALANCE 

AS OF DECEMBER 31, 

2017

% OF FUND 

UTILIZED 

ALIMIT 18,271,665.24 13,496,118.67 4,775,546.57 74%

BELET 7,391,250.00 4,389,763.51 3,001,486.49 59%

BINOGAWAN 18,427,336.35 17,506,192.26 921,144.09 95%

CAMAMASI 18,327,336.35 15,250,618.52 3,076,717.83 83%

CAPISAAN 18,427,336.35 17,925,478.71 501,857.64 97%

DIBIBI 18,406,336.35 17,534,004.07 872,332.28 95%

DIDIPIO 177,433,115.32 146,607,674.51 30,825,440.81 83%

DINGASAN 18,329,121.97 16,638,137.17 1,690,984.80 91%

TUCOD 18,427,336.35 15,654,064.19 2,773,272.16 85%

TUKOD 18,034,936.35 16,671,711.74 1,363,224.61 92%

WANGAL 18,423,620.85 14,540,797.62 3,882,823.23 79%

CABARROGUIS 15,457,087.99 13,937,299.24 1,519,788.75 90%

KASIBU 16,086,542.99 13,252,924.76 2,833,618.23 82%

COMMON FUND 8,892,557.20 7,494,630.69 1,397,926.51 84%

TOTAL 390,335,579.66 330,899,415.66 59,436,164.00 85%



SDMP 2018 - 2022
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SDMP 2018 - 2022

Core Programs Total Fund 

(PhP in 

Million) 

% to Total

P/P/As 375 75

IEC 75 15

DMTG 50 10

TOTAL 500 100

▶ SDMP 2018 – 2022 Budgetary allocation was based on 1.5 % of Five (5) 
year forecasted Operational Expenses of the company.  

▶ Total estimated fund for 5 years is P500 Million (subject for amendment 
based on actual OPEX for the years’ covered by the program) as shown in 
the table below:  
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Social Development Programs

Social Development Programs/Projects/Activities for the next five year followed

the identified creditable activities in DAO 2010- 21; and as per consultation

with community sectors, community based-organizations and/or the Barangay

Development Council. The major components identified are the following:

▶ Human Resource Development/Capacity Building

▶ Education – which consist of programs that provides access to 

education and education support

▶ Assistance to Infrastructure  and Services 

▶ Health Assistance and Access to Health Facilities and Professionals

▶ Agriculture and/or Enterprise Development and Networking 

▶ Protection & Respect of Socio-Cultural Values & Sports 

Development 

12

SDMP Covered Host and Neighboring Communities

The identified SDMP programs, projects and activities will be funded through

the sharing arrangement (shown in the table) by the host and neighboring

barangays/communities. A Common Fund was also allocated for admin

activities such as trainings, assessment, among others.

Classification Estimated Fund 

(PhP) 

% to Total

Host Community (1) 168, 750,000 45

Neighboring (10) 168,750,000 45

Municipal Government (2) 30,000,00 8

Common Fund 7,500,000 2

TOTAL 375,000,000 100
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FUND ALLOCATION AND UTILIZATION PER BARANGAY 

AS OF DECEMBER 31, 2018

ALLOCATION  EXPENDITURE 

 2018+REPROGRAMMED+ADDITI

ONAL FUND 

 2018+REPROGRAMMED+ADDITI

ONAL FUND 

ALIMIT 5,049,995.98                                          4,062,640.67                                          987,355.31                         80%

BELET 4,339,884.95                                          3,136,810.21                                          1,203,074.74                     72%

BINOGAWAN 4,310,561.37                                          3,662,053.73                                          648,507.64                         85%

CAMAMASI 4,999,218.18                                          4,409,524.28                                          589,693.90                         88%

CAPISAAN 4,224,729.17                                          3,925,578.26                                          299,150.91                         93%

DIBIBI 4,489,977.65                                          3,646,520.21                                          843,457.44                         81%

DIDIPIO 55,431,766.09                                        30,396,917.35                                        25,034,848.74                   55%

DINGASAN 4,805,330.20                                          4,483,276.12                                          322,054.08                         93%

TUCOD 4,357,446.43                                          4,326,065.08                                          31,381.35                           99%

TUKOD 5,039,086.26                                          4,760,820.70                                          278,265.56                         94%

WANGAL 4,419,603.00                                          4,000,489.64                                          419,113.36                         91%

CABARROGUIS 3,752,317.88                                          3,244,700.37                                          507,617.51                         86%

KASIBU 3,644,975.27                                          1,326,766.95                                          2,318,208.32                     36%

COMMON FUND 1,986,195.38                                          937,815.65                                              1,048,379.73                     47%

GRAND TOTAL 110,851,087.81                                     76,319,979.22                                        34,531,108.59                   69%

BLGU/MLGU  REMAINING BALANCE 
 % OF FUND 

UTILIZATION 
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Completed 2018 ASDMP Projects/Programs/Activities

 INFRA PROJECTS
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Completed 2018 ASDMP Projects/Programs/Activities

16

Completed 2018 ASDMP Projects/Programs/Activities
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Access to Education and Educational Support

18

Assistance to Health Services, Facilities and Professionals
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Protection to Socio-Cultural and Sports Development

▶ Barangay Fiesta

20

Support to Human Resource Development/Capacity Building

 BLGU Trainings and Seminars
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Support to Livelihood

 Training in Mushroom Production and Hog Raising

22

Support to Livelihood

 Farming
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Annex 5 

FULL TRANSCRIPTION OF OPEN FORUM  

  

 



 

TRANSCRIPT OF OPEN FORUM 

Didipio Gold-Copper Project 

 

Facilitator: Magandang tanghali sa inyong lahat. Okay pa ba kayo? Hello? Energy naman dyan. 

Kakameryenda lang natin. Ganito po ang mangyayari po so nagkaroon ng pagkakataon na ang atin 

pong proponent at kanila pong consultant ay nagpaliwanag sa inyo yung EPRMP nila at kanila pong 

proposal na expansion,mainaw naman po sa inyo mga kaibigan? so naintindihan nyo po may mga 

tanong po kayo, bigyan kopo kayo ng konting gabay para po sa execution sa open forum, alam ko po 

(indistinct) yung gagawin po natin, sa pagkakatong ito, bibigyan po naming kayo ng sapat na panahon 

para po maiexpress po ninyo ano po yung mga saloobin, mga concerns, mga katanungan, lahat lahat 

at sasagutin po ng ating mga proponent, nandito naman po ang mga representative sa EMB Central 

Office para po naman kung may tanong kayo tungkol sa policy handa naman po silang sumagot tungkol 

dito mga kaibigan. 

Ngayon po sana po no sa pag tatanong natin, iisa isahin ko po ang bawat isa sa inyo kung sino po yung 

gustong mag tanong, magtaas lang po kayo ng kamay, narito lang po ang mikropono sa aking harapan 

lapit lang po kayo, pag natawag po kayo magpapakilala po muna kayo, ano pong pangalan ninyo, ano 

pong organisasyon o kinabibilangan ninyo, kung kayo naman po ay nasa ahensya ng gobyerno sabihin 

nyo po kung anong opisina kung kayo po ay residente sabihin nyo po kung saan po kayo nakatira para 

po mairecord natin. Paalala lang po ulit mga kaibigan lahat po ng pangyayari sa public hearing na ito 

nirerecord po namin, dokumentado po lahat, so lahat po ng activities na ginagawa nyo dyan sa gilid, 

lahat po sinasabi nyo dyan sa likod naririnig po, nirerecord po namin yan, bakit po? bakit kailangan 

nating irecord, mga kaibigan lahat po ito ay parte ng public participation data gathering po natin, ito 

po naman yung output po namin dito, ibabalik po namin sa central office at sa bahagi ng review 

process ay gagamitin nila to determine kung dapat ba o hindi dapat na isyuhan ng ECC ang proponent, 

malinaw po ba? 

So ganito po, sa pagtatanong po ninyo, kung expressions po kayo o sentimyento po kayo, ang nais lang 

po namin maging malinaw po kayo sa pagtatanong, kung galit po kayo, hinay hinay mga kaibigan. Okay 

po ba tayo dyan? Ngayon po kung nahihirapan po kayong magtagalog pwede naman din po ang 

Ilocano, may interpreter naman po tayo, okay po ba sa inyo? Okay po ba? 

Simulan na po natin ang open forum, magtaas lang po ng kamay tatawagin ko po kayo isa isa, yung 

mga tanong po natin ay sana po ay patungkol sa presentation po nila, malinaw po ba? Sige po narito 

na po tayo, sige po sir.  

Barangay Captain Erenio Bobola of Didipio:  Ang ganda ng explanation tungkol sa requirements ng 

ECC, sabi ni Jess, tungkol sa ano na yan, nabigyan ng award ng entire asia dahil sa pag assess ninyo sa 

operation ng oceanagold dito sa barangay namin, totoo na yung implementation ng oceanagold dito 

sa barangay namin ay maganda. Ilocano nalang sir talagang hindi ako marunong magtagalog.  

Kadakami ditoy barangay didipio, maysa nga requirements ittuy ayan mi nu base iti requirements nga 

ibagbaga tayo ti performance ti oceanagold. Dakami nga residente ditoy ayan mi ket dakami ti 

nakaexperience, ammu mi amin dyay experience mi nga tattao ditoy didipio. Isunga dakami ditoy 

didipio apay adda mit ti MOA tayo dyay oceana, sakbay idi agrugi atuy nga mining ket ada ti MOA iti 

barangay ken ti kompanya. Isu nga imbagak dyay community amin nga dagidyay kayat da bago in set 

da ti aldaw wen nu schedule da nga pagnunumuan da amin dagidyay MOA ti residente, isunga maysa 



mit lang nga requirements dyay tatalaga nga in-IEC da mit idi kadakami nga bumarangay ittuy didipio, 

dagiti requirements… 

Tagalog translation: Kaming mga residente dito sa barangay didipio, kami ang naka-experience, alam 

namin yung mga experience ng mga tao dito, kaya kami dito sa didipio, bago pa mag-umpisa ang 

mining nagkaroon ng MOA ang barangay at ang OceanaGold. Kaya dapat isa din ito sa mga 

requirements dahil talagang ito din ang sinabi nila nung nag-IEC sila dito sa Barangay Didipio. 

Facilitator: Excuse me lang po kapitan, yung MOA po na yun, ano pong nilalalaman ng MOA na yun? 

Barangay Captain Erenio Bobola of Didipio: Yung MOA tungkol sa commitment ng Oceana tsaka 

community, dito sa didipio. Isu dayta ti maysa nga gapo ta in-addressan ti kompanya dyay MOA ti 

barangay ket inendorsan ti community datoy nga project, isu nga kadakami ket isu adyay ti 

namnamain mi, as-asahan ti tattao ditoy barangay mi dagidyay commitment, isu dyay ti maysa nga 

lawlawagen mi kanya tayo, kanya yu nga EMB, DENR, MGB, inendorsan mi dayta nga kuna yu 

naawardan da ti entire buong asia ta talaga nga napintas ti performance da, ngem dakami nga 

residente ditoy didipio ket ti commitment ti oceana ken barangay, dagita kalsada, wen nu dagiti amin 

nga infra ket adda idyay ammin, dagiti employment, dayta nga duwa nga commitment, dagiti 

employment ken infra, amin nga infra dayta, isunga, tatta adda iti issues nga rimwar ditoy community, 

isu dayta kanya mi met nga bumarangay syak ti barangay captain idi operation na, ngem ti nangaramid 

ti MOA ket didyay kabsat ni met laeng nga ni Paul Baguilat, isuda da dagiti council na, adda da met 

lang ditoy.  

Tagalog translation: Yung MOA tungkol sa commitment ng Oceana tsaka community, dito sa Didipio. 

Yan ang isang dahilan kung bakit inendorse ng company ang MOA dahil ang community ang mag-

eendorse ng project. Yun ang inaasahan namin dito sa barangay, yung commitment. Yun ang isa sa 

mga nililinaw namin sa inyo at sa EMB, DENR at MGB. Ang commitment ng oceana ay ang employment 

at infrastructure.  

Isunga nga tatta ket kanya mi ditoy ket urgent benipisyo, apay nga dakami ket, kasano mi nga endorsan 

daytoy nga project ket daydyay benepisyo mi nga residente ditoy didipio ta kayat mi met makinabang, 

ket nu awan kuma ti benepisyales mi ket apay endorsan mi paylang ata nga project isunga dakami 

inendorsan mi dayta, babaen iti commitment wen nu MOA isu dayta ti kwami, haan nga ma-addressan 

ti nagadu nga kwa isu nga adu ti issues, aynattoy ti union president? Ingatom ta imam, dagita ti union 

officer ti employment, ket dayta iti nangirwar iti issue, ket kadakami mi met ittoy residente mi, agidyay 

commitment, dyay kaya mi nga alaen ket ited kuma ti oceana, tapno pakinabangan ti community, adda 

kuma dyay corporation mi nga community, dagitoy nga community corporation, DiCorp, ket nu anya 

dyay kurang da ited da kuma tapno makaya mi daydyay project, daytoy ti maysa, isunga kanya mi ditoy 

barangay kas maysa nga impatakder da manen ket iyuman ko daytoy, pribilehiyo tayo tatta nga 

mangirwar dagidyay napintas para kanya tayo, haan tayo mit ibaga nga, haan mi kayat daytoy nga 

minas kit i-close tayo laengen, haan met, ta ti kayat mi addressan da daydyay kayat mi met ta ma-

addressan kanya mi, apay haan yu nga kayat nga bumaknang amin ti taga didipio tapnu  napintas ti 

kwa, isuda ti mangkwa amin ittoy ti first mining ittoy ayan mi ditoy didipio, kasibu, nueva vizcaya nga 

napintas ti performance da nga na-addressan da am-amin  didyay kayat mi nga agbenepisyo ti 

community, daytoy ti kwa. 

Tagalog translation: Kung wala kaming benepisyo dito sa barangay bakit pa namin eendorsohan ang 

project, kaya namin inendorsohan yan ay dahil sa MOA. Andyan yung Union President, sila ang 

naglabas ng mga issues at kami na mga residente, yung mga commitment. Yung mga kaya namin na 

pwedeng maibigay ng company ay dapat ibagay nila para pakinabangan ng community. Andyan ang 



community corporation o DiCorp, kung ano sana ung pagkukulang nila ay ibigay nila para makaya 

namin yung proyekto. Ito ang isa kaya kami dito sa barangay, bilang isa sa mga pinatayo nila ay 

sinasabi ko ang mga ito sa inyo. Pribilehiyo natin ngayon na ilabas ang mga magaganda para sa atin, 

hindi naman namin sinasabing hindi namin gusto itong minahan at isa na lang natin, ang gusto namin 

ay ma-addressan ang mga issue at bakit ayaw nyo bang yumaman ang mga taga didipio para sila 

mismo ang magsabi na maganda ang performance ng kumpanya dahil nabigay lahat ang mga 

benepisyo ng community. 

Isu nga masdaaw kami ta naawardan ti entire asia daytoy ket makita mi, kitaenyo iti service nga inted 

iti kumpanya, adyay basura da nga service inted da iti barangay, ket us-usarin mi nu maminsan ket 

kababain usarin nu mapan tayo idyay robinson kit haan nga makakuti, kunak dyay fortuner ti 

kumpanya, ket intid da ti kastoy nga mahina, ket apay nga mahina ket brand new adyay inendorse mi 

kanya yu nga gold and copper, haan met nga sinsinan dayta nga inted mi ti kumpanya nga 

pagbaknangan da, ken haan kuma nga kasdyay, itid yu met ta bumaknang kami met ittoy didipio, haan 

da kami nga im-imutan kuma, dadyay kuma ti kayat mi, isunga immay ditoy barangay dagiti community 

nagreklamo da, nagreklamo, nagreklamo da kanyami nga barangay official ket isu nga adda iti 

petitionmi nga petition for suspension daytoy nga project, tapno iti kasta addressan da kuma dagidyay 

am-amin nga commitment, idyay MOA kunana within 5 years na-accomplish da dagidyay kalkalsada, 

ket ammo yu ditoy ayan mi ket kalsada nga talaga lubak lubak inggana didyay bambang, ket (indistinct 

2:24:47) isu adyay ti maysa nga pinanunut mi nga apay nga intakder mi, nga endorsan tayo ti project 

ta mayat da met ti ammin nga kayat tayo ket aksyunan da, ket idi naendorsan inggana tatta ket ni, 

agmay-mayubuong dagiti trabahador, dagiti landowner, dagiti dadduma pay nga haan da nga apay 

nga kastuy nga mamahina met ti panangited ti kumpanya kadagita commitment, kasla kuma ditoy 

Dupit-bae ket dayta ti maysa nga commitment, ken ditoy didipio inggana bessang, wangal, (indistinct 

2:25:55) ket maysa dayta nga commitment, isu inggana tatta kunana June 20 nga ag-expire atoy mina 

ket apay ngay nga haan da inaksyunan dagitoy, isu nga kanya mi nga kayat mi nga iyuman kanya 

yunaming amin,adu nga ited dyay representative ti oceana kanya mi nga pagtutungtungan mi tapno 

maayos kuma dagita nga banag ket haan nga maayos ayos ta imbes kuma nga deretso daytan, magna 

dayta, aglikaw likaw, santo umay idyay, ad-adda nga dumanon idyay tengnga ket awanin, isu daydyay 

ti kwana na,  ta kanya mi haan nga standard daydyay ar-aramiden ti kumpanya kanya mi talaga nga 

low standard dyay adda nga ar-aramidenda kanya mi, isu nga daytoy ti ibagbagak kanyayu, tapnu 

dinggin tayo.  Isu nga adda ti petition for suspension  dyay national, mismo nga syak ti nangyawat kini 

Cimato, kayat ko nga dakami nga didipio resident, ket haan tayo nga ma-behind adyay benepisyo, nga 

talaga nga benepisyales tayo talaga kuma, ket haan met nga benepisyales, haan mi ammo nu kasanu 

dyay ket mangmangeganmi dyayexplanation yu, napipintas dyay explanation yu, ngem kunak aguray 

pagkakataon tayo amin ditoy residente nga nga i-uman ta adda dagiti EMB ken DENR ken ti 

representative of oceanagold tapno mangegan tayo amin ken anya pay dadduma nga maybaga ti 

neighbor barangay ta datayu nga neighbor barangay kayat na sawen nga mabenepisyuhan tayo ta 

datayu ti map-apektaran datuy operation ti mining isu daytoy iti maibagak, ket kanyayu apay,  

Tagalog Translation: Kaya kami ay nagtataka kung bakit naawardan sa buong Asya. Tignan nyo ang 

service na binigay saamin ng kumpanya, yung basurang service ang binigay nila, ginagamit namin 

minsan at nahihiya kami dahil hindi na masyadong makagalaw, ang hiningi naman namin sa kanila ay 

brand new. Sana ay wag nyo naman kaming pagdamutan. Nagreklamo ang mga tao sa aming 

barangay officials kaya gumawa kami ng petition of suspension dito sa project na ito, para 

maaddressan lahat ng mga commitment, dahil ang nakalagay sa MOA within 5 years ay na-

accomplish na nila ang mga kalsada pero mag-eexpire na itong mina ay hindi pa naaaksyunan. Kaya 

may petition of suspension, at ako mismo ang nag-abot kay Cimatu. Gusto ko na kami na mga 



residente dito sa Didipio ay hindi mahuli sa mga benepisyo dahil kami ang benepisyales dito at ang 

mga neighbor barangays, dahil kami ang naapektuhan ng project.  

Maysa pay nga ibagak sir, dyay benepisyo kuma ket inggana maretire kuma ti employment mi ditoy 

kumpanya, ket apay manin nga nagaramid ti kumpanya nga kunana dyay 50 and above ket nasapsapa 

nga retirement imbes kuma nga ma-avail na ti benepisyo da ket apay manin nga inislash yu manen 

dagita 50 and above, isu dayta ki kwa, ibagbaga mi kanya yu ti kinapudnu na dagitoy, ket uray man nu 

dakayo apay nu inikkat da kayo anya ti adda dita panunut yu isu nga kasdyay mit ti, uray nga awan ti 

adal mi adda mit bassit nga panunut itta kwami ket adu met ti tattao tayo apay ti imparswa ni apo 

dyos maymaysa ti design tayo nga tao, isu nga adyay ti kwana, mailawlagawag ku kanya tayu nu 

agpaysu kadakayu nga kabarangayan nga dagituy nga ibagbagak kanya tayo, isu nga adyay ibagbaga 

tayo kayat tayo nga ikwa kuma met daytoy ta  isu met laeng nga inen-endorsan tayo kuma ket parang-

ayendayo kuma amin, adyay ti kayat tayo, isu nga addatuy ni apo bise mayor tayo ditoy nueva vizcaya, 

ay ittoy kasibu ket isu met ti maysa ti prinsipyo kanya na ket isu ti maybati, uray haan nga bumaknang 

basta importante adyay serbisyo nga para kanya tayo am-amin, isu daytoy ti maybagak, isu nga datayu, 

daytoy ti ibagbaga mi, adyay kuna da nga inted mi dyay dumptruck kunana nga haan nga inted ti 

kumpanya adyay dumptruck (indistinct 2:31:11) nakalawang ta adu-adu unay ti maintenance na, dayta 

ti maysa manin nga kwa, imbes nga brandnew ti ited yu ta haan met nga nakalawang dyay intedmi 

kanyayu, isu nga nu maminsan kayat mi nga maibagbaga daytuy nga kinapudno na, tapnu nu 

maaddressan daytoy, tapno addressan ti didipio community nga standard ni oceanagold. Daytuy lang 

ti maybagak. 

Tagalog translation: Isa pa sa sasabihin ko sir, yung benepisyo sana ay hanggang mag retire ang mga 

empleyado dito sa kumpanya, ngunit bakit gumawa nanaman ang kumpanya ng sinasabi nilang ang 

mga nasa 50 and above ay mag-early retirement, na dapat sana ay ma-avail nila ung benepisyo ay 

bakit na naman ninyo sila tinanggal. Kahit naman siguro kayo ano ang iisipin nyo pag tinanggal kayo 

sa trabaho. Kahit wala kaming pinag-aralan, mayroon naman kaming konting kaalaman. Kahit hindi 

kami yumaman basta ang importante ang serbisyo para sa ating lahat. Sinasabi naming lahat ng mga 

ito para maadresan sana at masabi ng community na high standard ang OceanaGold. Ito ang 

masasabi ko. 

Alfred Del Rosario of OGPI: Thank you kapitan kadagiti medyo attiddog nga speech mo tattay, 

agyaman kami dagiti feedback nga naibaga yu, so ilawlawag ko lang, dyay ford explorer nga indonate 

idi ti oceana gold, dadyay ti ibagbaga da nga aramidin da ga emergency vehicle idi, awan pay ni kapitan 

Bobola, idi napalabas nga administration pay, naidonate mi adyay nga imported barbaro, import pay 

dyay Japan. Naggapo pay japan dadyay imported nga barbaro ngem imported. Ammuk ti istorya na 

adyay nga lugan, barbaro adyay nga madi mi nagamit, ta inikkam mi lang ti kasla sticker na ta adda ti 

imbawal dan nga narigat nga maregister, ta imported gamin, dagiti imported gamin isara da dyay Sta. 

Ana idi, dagidyay ket imbawal dan nga maregister so narigatan nga maregister however naregister mi 

bago nga naytid kanya yu, ngem daydyay naggamit lang ti kwa, syempre ti barangay, gamgamitin tayo, 

maperdi, ngim dadyay lang nagkurang ti maintenance, dik ammo kasi pinarwar mi attan, kurang lang 

ti maintenance ti barangay so adyay ti paypaysu na adyay, so syempre sikami mabain kami mit nga 

agdonate ti madi nga gumaana, syempre mabain kami mit, so kasdyay. Adyay kit naperdi adyay siguro 

(indistinct 2:34:25) so madi nga basul ti kompanya adyay siguro panag maintenance lang ti barangay 

ti kurang dyay.  

Tagalog translation: Thank you kapitan sa mga feedback na nabanggit nyo, liwanagin ko lang na yung 

ford explorer na dinonate ng OceanGold yun ang sinasabi nilang gagamitin as emergency vehicle nuon, 

yun ay bago at imported yun from Japan, bago po yuon at nilagyan lang ng sticker dahil may binawal 

sila at mahirap maregister kasi imported, however naregister na yun bago pa ibigay sa barangay. 



Kulang lang sa maintenance ng barangay at laging nagagamit ang sasakyan kaya nagkaganon, so 

hindi kasalanan ng kumpanya yun, kulang lang sa maintenance kaya madaling masira. 

Dagidyay commitment nga imbaga yo kapitan, halos amin nga commitment idyay na-complyin 

kapitan. Bukod dagidyay dadduma, dagidyay dawdawatin nga tulong para ti barangay gapo ti social 

issue ta madi mit kayat adyay makimbagi (indistinct 2:34:57) nga maconstruct ti community tanu amin 

kuma ket makinabang dyay kalsada, isu madi nga matultuloy, so iul-ulit ko amin dyay kwa,  halos 

kaadwan, sobra pay dyay dinawat nga commitment, sinobraan mi pay dagidyay road network 

nasobraan pay, aside dyay commitment ti SDMP separate pay, CSR lang po yun, so sana po yung mga 

commitment na yun na di natin ma-enumerate lahat pero po karamihan po na ang commitment ay 

nacomply po ni oceanagold.  

Tagalog translation: Yung mga commitment na sinabi nyo kapitan, halos lahat po yun ay nacomply. 

Bukod sa iba, yung mga hinihinging tulong para sa barangay, dahil sa social issue ayaw ng may-ari na 

magconstruct duon para lahat sana ay makinabang sa kalsada. Kaya hindi ito natutuloy. Halos 

karamihan ay nacomply at yung iba ay sobra sobra pa. 

Yung tungkol sa tinatawag nating special separation package ano, yung sinasabi ni kapitan yung 

matatanda na 50 and up, so yun po bago po natin inimplement ay tinanong po natin yan sa ating 

government agency which is the Department of Labor and Employment na ito ay pwedeng gawin kung 

voluntary itong 50 and above, in compliance with the Law, so may consultation sa DOLE at kung ano 

man yung may question po nila kasi hindi kopo masyadong alam yung ginawa nila kasi dun po sa 

ComRel yung 50 and up sila po yung kinausap ng ating human values kung paano po i-issue ang 

kanilang special separation package ng ano, yung iba nag volunteer yung iba ewan ko kung pano, 

meron itong agreement individually dito sa mga taong to na bakit nila tinanggap ang kanilang special 

separation package na again ito ay voluntary at ito ay hindi po lumabag duon sa ating sa DOLE 

Employment  

Barangay Captain Erenio Bobola of Didipio: Adyay imbaga tattay ni Alfred maipanggep dyay SDMP, 

obligado ti kompanya ta adda idyay ECC da adyay nga obligado ti kumpanya nga ited na adyay 1% ti 

barangay nga SDMP ken dagidyay commitment isu iti awan pay nga, adda dagiti on-going nga 

dadduma nga commitment, kas adyay gymnasium on-going ti construct na, adyay water system on-

going pay ta maar-aramid, adyay admin building awan pay, dagidyay oval ket haan pay narugyan, ken 

dyay slaughter,  addasa idyay kwa DCMPCken dyay market, awan pay, ata amin dyay adda idyay 

commitment. Ken dagiti dadduma pay haan ku nga makwa, electricity, awan mit ti kwak ta 

sarisarilitayo mit amin dagidyay, awan mit ti intid ti oceana dapat kuma ket libretayo ti kuryente ittoy 

community, ken dagiti kalsada nga dadduma haan nga naaddressan ta on-going pay dayta, haan nga 

naaddressan, adda dagidyay dadduma piman, dagidyay project tayo, adda dagidyay kayat tayo nga 

bayadan da wen nu datayo ti mangcontract, adyay ti maysa nga kasla lumaplapped dyay project tayo, 

ngem ti maysa ibangak kanya tayo haan tayo dapat na nga haan tayo sumobra dyay quarry ta pagnaan 

ti kalsada tayo ta dayta ket para kanya tayo met laing isunga dapat lang kuma para ti kalsada tayo ti 

project kayat ku kuma nga datayu nga community haan nga sumobsobra, ibagak kanya yu nga ti 

considerasyon tayo ditoy, haan ko kayat nga adda ti haan tayo pagkikinaawatan, ngem iti kinaagpayso 

na dayta nu kalsada nga public road  nabayag nga daldalan ti tattao ket talaga nga obligado nga awan 

ti karebbengan nga mangipagel idyay dalan, datayo adda dyay konsiderasyon nga pag bigyan dyay 

maysa nga tao kasla ikita tayo  (indistinct 2:41:33) inaksyunan mit ti kwa, ket (indistinct 2:41:45) isunga 

dagitoy commitment ket ammu da met am-amin tihaan met nga kwa, dyay bessang, alimit ken ditoy 

ken ditoy Dupit-alimit dayta ken bessang datoy palang dati nga kalsada tayo ti madaldalanan tayo 

amin, dayta ti haan da nga  nalpas, agasim nga 2011 inggana tatta haan pay nalpas inggana 2019, baka 

2020 mabalin nga malpas wen nu 2021 kasdyay ti kwana daytoy nga commitment, bago kuma nga 



masettle dagitoy ket ag amend tayo ti maysa nga MOA tapno iay-ayos tayo dagidyay napintas, uray 

dagidyay dadduma nga barangay nga beneficiaries da.  

Tagalog translation: Yung sinabi ni Alfred tungkol sa SDMP, obligado ng kumpanya na yung 1% ay 

para sa barangay at yung mga commitment ay wala pa, may mga on-going, tulad ng gymnasium, 

water system, ngunit yung oval, slaughter, market ay hindi pa na uumpisahan, at wala ding binibigay 

ang company sa electricity, at ganon din ang ibang kalsada. Kung iisipin nuon pang 2011 hanggang 

ngayon ay hindi pa tapos, pwedeng matapos ng 2020 o 2021. Bago sana masettle ito, mag aamend 

kami ng isa pang MOA para maayos ng mabuti, kahit sa ibang barangay na beneficiaries natin.  

Alfred Del Rosario  of OGPI: Dun sa commitment na sinabi ni kapitan kanina, nabanggit nya yung sa 

commitment ng slaughter house, hindi po kasama yung slaughter house na commitment but ito po ay 

prinogram as part of this SDMP program which is yung pag implement po ano, sa consultation sa 

barangay council, kung pano po i-allocate yung pondo, yung status po hindi ko pa masyadong alam 

pero pag naidentify po ng lupa ay nakatoka na sa barangay, yung pag build ng slaughter house ay 

nakatoka po sa inyo but I think ngayon po yung, kung naidentify po natin ayaw po siguro ng may ari 

na patayuan kaya hindi pa po natatapos yung program na yan so I think yung mga social issues sana 

po ay magtulungan po tayo kapitan na masolve din po yung mga social issue na yan kasi po kami sa 

comrel gustong gusto po naming matapos lahat ng naidentify na program, kasi ito po ay napaka-

importante sa ating constituents dito sa kasibu pati po sa mga ibang barangay ganon din po the same 

message din po, dapat po yung mga social issues na prinogram nyo sa SDMP program nyo po tulungan 

nyo din po kami kasi pakiramdam namin kami po yung laging humaharap pagdating sa social issue,so 

sana po maging partnership po ito ng ating government unit and as well  as ang OceanaGold, kasi 

nabanggit po kanina dito sa presentation na si OceanaGold ay isang kontraktor lamang ng government 

na tumutulong sa inyo, so ang SDMP program po ay hindi po halos lahat ito po yung kapalit ng 

resources na kinukuha, sana hindi po ganon, mag isip po tayo ng through community development, 

so yung iba po na ayaw magpakalsada sa malalayong lugar dahil ayaw pong pagminahan kayo, loses 

nyo na po iyon dahil sa social issue, dahil gusto naming mag build ng road network sa inyong lugar 

dahil alam namin na ito ay makakabuti para sa ating lahat. Yun lang po salamat po.  

Edgardo Sabado (Provincial Planning and Development Officer of Nueva Vizcaya): So I was sent by 

the governor to present issues and concerns pertaining the increase of throughput. So una, there are 

two modifications, kasi we have to download dyay EPRMP and the PD, the scoping. There are two 

modifications, una increase in throughput from 3.5 to 4.3 Mt per annum, second modification is the 

partial decreation of mine feasibility area of bounderies. There are only 4 monuments of the first 

PDMF in the 2012 EIS and the EPRMP, now there are more than 4 boundaries of the pdmfa, why are 

you submitting during this time? Meaning it was approved by the MGB 2016 the amendment of the 

pdmfa but equals to 975 hectares, so why adjust and now apply yung ECC? So that’s one issue, because 

this is included in your modification, there are two.  

Then perception survey, perception survey in DAO 2017-50, ti nakakabil dyay, baseline knowledge 

about the project of the people, ti perception survey, so anna ti panaka ammo yu ti project, ti nakakabil 

dyay baseline knowledge of socio economic profile. And of course to asses the project adda ti 

summary nga nakitak idyay, positive ken negative, and concerns about the environmental impact 

project, nakitak idyay. Yung baseline knowledge about the project in perception survey, pannaka 

ammo yu about the project, ta ki kunna ti baseline tatta, ta ti tungtungan (indistinct 2:48:53) that is 

they can provide information ti pannaka ammo yu about the project. 

Tagalog Translation: Then perception survey, perception survey in DAO 2017-50, ang nakalagay dun, 

baseline knowledge about the project of the people, so ano ang  alam nyo tungkol sa project baseline 



knowledge of socio economic profile and of course to asses the project, mayroong summary akong 

nakita duon, positive at negative concerns about the environmental impact, nakita ko duon. Yung 

baseline knowledge about the project in perception survey, yung alam nyo tungkol sa project. 

Then maikatlo, the loss or law of underground water wenno aquifer. Based on the study of Dr. Soriano 

of which I am privy with that as we were the one who commissioned the study. I am a present member 

of the MRFC and the MRFC commissioned Dr. Soriano to conduct the study. Agpayso dyay biak shear 

ket from the very impact of dewatering, however the part of alimit and capisaan towards the 

boundary, if incase there is a long term continuous dewatering, towards the boundary of that 

underground water while continues yung dewatering. Dayta ti haan nga nadetect yung study ni Dr. 

Soriano (indistinct 2:50:05) idyay lang nga parte, haan lang nga kasdyay, ta ti danum agpakastuy, the 

water is toward the biak shear, because of the biak shear (indistinct 2:50:16) dyay dewatering da, 

idyay ti pag gapwan na, syempre maybe capisaan ken alimit will be affected, once ma-continues dyay 

dewatering as it goes dipper, we are talking about 350 meters per second.  

Tagalog translation: Then the third one, the loss or law of underground water or aquifer. Based on the 

study of Dr. Soriano of which I am privy with that as we were the one who commissioned the study. I 

am a present member of the MRFC and the MRFC commissioned Dr. Soriano to conduct the study. It 

is true, from the very impact of dewatering, however the part of alimit and capisaan towards the 

boundary, if in case there is a long term continuous  dewatering, towards the boundary of that 

underground water while continuouss yung dewatering, yan ang hindi nadetect yung study ni Dr. 

Soriano (indistinct 2:50:05) duon lang na part, hindi lang ganon, dahil ang tubig papunta dito, the 

water is toward the Biak Shear, because of the Biak shear (indistinct 2:50:16) yung dewatering, duon 

manggagaling, syempre maybe capisaan and alimit will be affected, once continued yung dewatering 

as it goes deeper, we are talking about 350 meters per second. 

At loss of agricultural land, ito ang basehan ni Madam Gina Lopez nung na-suspend ang Oceana. 

Agricultural land from the project, isipin mo ito, equivalent to A&D and who replace that to agricultural 

land, it is DAR in terms of land conversion, under the 2012 EIS nakakuha sila ng exemption kung forest 

land but in the government there are 144 acquired A and D and it was never converted to industrial 

or mining use, they have no permit for that conversion.  

Of course social acceptability naibaga ni kapitan tattay, so nagadu ti litanyana, attiddog, long litany of 

issues and concerns about the commitments, mayat da, ang problema at the middle seemingly there’s 

distrust happened, so ang proposed as mentioned a while ago by the process, endorsement of local 

government units of the ECC so if (indistinct 2:52:05) mentioned a while ago in the process of ECC and 

it was recorded.  

Tagalog translation: Of course social stability na sinabi ni kapitan kanina. So napakadami ng detalye 

na ito, issues and concerns about the commitments, gusto nila ngayon, ang problema at the middle, 

seemingly nagkakaroon ng distrust, so ang proposed as mentioned a while ago by the process, 

endorsement of local government units of the ECC so if (indistinct 2:52:05) mentioned a while ago in 

the process of ECC and it was recorded. 

Then CADT application, nabasak idyay iti document, so our Bugkalot friends in Nagtipunan applied for 

a CADT in this area, then I don’t know its status but our friends from Quirino has to determine whether 

it is part of the book of the native lands, so if its part of the book of the native lands you have to gather 

a FPIC (free-prior informed conscent) (indistinct 2:52:47)  

Now in terms of DAO 30, may provision kasi duon no, interms of compatibility of  classifications of 

ECA, dalawa lang yung question ko dun, areas that are officially occupied by Indigenous communities, 



not applicable, how come, dahil wala, at the moment ancestral domain title, they have applied! 

Second of course, in-terms of aquifer (indistinct 2:53:33) meaning isa lang, dito sa watershed, ditay 

upstream of Addalam River (indistinct 2:53:46)  

Tagalog translation: Then CADT application, nabasa ko sa dokumento na ang mga kaibigan natin na 

Bugkalot sa Nagtipunan ay nag-apply ng CADT para sa area dito. Hindi ko alam ang status pero yung 

mga kaibigan natin sa Quirino ay dapat na alamin whether it is part of the book of the native lands, at 

kung ito ay parte ng book of the native lands, kailangan niyong kunin and FPIC (Free-Prior Informed 

Consent) (indistinct 2:52:47)… Of course I would request because we have a letter, the first public 

scoping idi nagsurat kami kini EMB pertaining to that first public scoping and of course, they responded 

April 8, they will require the proponent/company to comply with the DAO 2017-15 so we’re looking 

for the attachment in your document the second public scoping where you conduct focus group 

discussion and all process that was a part, I was not able to attend April 6, what was included in the 

public scoping, in your document na pinakita sa website is only the first, yung una nyo na document 

na sinubmit, but how about the second public scoping, where it is? Kaya nga nagtatanong ako sinasabi 

ni kapitan or yung others na expansion to, (indistinct 2:54:43) so hindi ko maintindihan. That’s why 

I’m looking for that April 6, 2018, kasi we are requesting as part of the complaint.  

Then river classification, they use the DAO 90-34, but there’s a DAO 2016-08 signed by Secretary Gina 

Lopez, however  (indistinct 2:55:16) ang dinauyan river is class B, ang Camgat-Surong is class C, how 

come class D sa baba, pag-naan ti barko, adda barko dita, common sense.  

And another that was raised by our OIC RD Doctor, yung risk assessment from underground water, 

yung oxidation kung ano ba yung impact nya.  

And compliance of tree cutting permit it was indicated in the last report of CMVR of the MMT, but 

previously it was a legal issue by CENRO Claire of Cabarrouguis-Nagtipunan that the areas that are 

planted for the tree cutting permit about 40 ha are alienable and disposable land not in forest land, ti 

nagputdan da dyay kayew, idyay forest land but they planted in almost 40 hectares idyay kwa, and of 

course they have to address that. At the same time maybe, so kailangan maaddressan yung issue, of 

course they have violation of that submersion of trees), it was an issue until now ganon parin although 

they were given special cutting permit na for that purpose pero pwede sana wag nang i-expand yun 

habang tumataas yung tailings storage facility natin sana malilimitahan na yung submersion.  

In terms of secondary impact, kasi ang direct impact na sinabi kanina dun sa documents direct is the 

in-migration, parang from 1,000 to 1,500 so you have problems on addressing social services, diba? 

And of course it’s a perennial issue of Governor Cua, second impact of in-migration, the loss of 

vegetation, he is proposing the MRFC to have a study on migration kasi ang problema na ngayon ay 

yung erosion sa Addalam river. Then of course some clarifications in (indistinct 2:58:29) once denied 

yung renewal then ECC will die? Yung application kc yung FTAA buhay eh. 

Then life of mine, yung 3.5 million tons per annum vs the 4.3 million tons per annum it was mentioned 

a while ago the life of mine is 2032 (indisctinct 2:58:53). Stockpile plus deposit divided by 3.5 and 

divided by 4.3 anya ti at-atiddug? 3.5, so it might say aabutin ng 2035 or 2036, dipende ti kwada. 

Tagalog translation: Then life of mine, yung 3.5 million tons per annum vs the 4.3 million tons per 

annum it was mentioned a while ago in 2032 (indisctinct 2:58:53). Stockpile process deposit divided by 

3.5 and divided by 4.3 ano ang mas mahaba? 3.5, so it might say aabutin ng 2035 or 2036, depende 

sa kanila. 



In social, on responsible mining, one of the aspect of responsible mining, if you can extend the benefits 

to the community, that’s one of the principle of responsible mining. If you extend the benefit from 

2032 to 2035 a 3.5 million tons per annum then whole benefits to the community, of course, 

operations, expense, tataas pa yun kasi extended eh, yung SDMP will stay longer. And of course 

distribute concern, polarization of the community, continuous, adda ti agreklamo ti purok, adda ti anti, 

even in the family, baka adda pay agsisinan. So for me it’s the impact from the proponent study, it’s 

not only the impact, the long term impact din. So yun lang   

Jason Magdaong of OGPI: Medyo mahaba po yun sir ed ano, so isa-isahin po natin. On the issue on 

the ECC area, first and foremost yung ating development area is 975 hectares napapaloob sya under 

the FTAA area, which is now nasa 10,800 hectares, ano po yung sinasabi ng FTAA, ang FTAA gives the 

company the authority to explore, utilize and develop,  so dun sa issue ni sir ed dun sa shape ng FTAA, 

yung project site is still within the FTAA,  ngayon yung sinasabi niya na nagbago yung itsura it so 

happen na on the earlier documents ng ating ECC ang nilagay duon na description ng project ay walang 

boundaries, it is only a center boundary located at one coverage na naka-centro lang, walang specific 

na shape na binanggit doon. It is also normal na sa isang mining operation na nag aadjust yung shape 

niya as long as hindi tayo lumalabas dun sa 975 hectares wala pong problema dun, ngayon that is one 

way din para ma-finally correct o ma-specify yung coverage kasama siya sa ECC amendment para 

documented na, ito na talaga yung boundaries natin, previously po wala pong boundaries talaga na 

nakalagay sa document.  

So on the issue po dun sa water kasama po actually si sir ed sa mga meeting ng MRFC and nandun din 

po ako nung dinidiscuss ito, i think hindi nabanggit ni sir ed na yung direction ng tubig dito sa barangay 

ay dalawa, nahahati po yung direction ng tubig ng ilog, yung nasa left side ng ilog ay may sarili syang 

upstream going down, yung side ng community may sarili syang upstream, so ang sinasabi po duon 

hindi po directly affected ng project yung community water supply kaya lumabas din po nuon na as 

far as the water source of the community ang pag uusapan ang primary source po natin ng water 

supply is the surface water kung saan nakita po dun sa study there is an abundance, there is no issue 

on water supply, but nonetheless kung meron po tayong problema duon sa water supply in the future 

ito po ay ina-address na ng ating on-going construction ng ating water supply system project which is 

a level 3 water supply system amounting about  34 million pesos, and to highlight din po ano,  kung 

bakit di pa po natatapos, nadelay po dyan is on the location kung san kukunin yung source kung saan 

po hindi agad napag-decide-an, plus as an additional info, kung naghigpit po yung company dun sa 

project ang nasa agreement lang po is only 15million, so inimprove pa natin po yung project na yan na 

water supply system to 34 million to ensure na yung project po natin dito ay magbibigay din at 

makakatulong din, yung 15 million level 1 water supply system lang yun, for every purok  lang po yun, 

pero kung level 3 daretso po yan sa mga bahay bahay.  

On the risk na namention ni  kompanyero Edgar Sabado by the way I’m also an environmental planner, 

yung pag conduct po ng study this was approved by the MRFC with the concurrence of Representative 

Edgar Sabado and yung scope po ng study na yan kasama po dun sa review process and yung pag 

present ng result na yan ay kasama din po siya, so for some reason po hindi po naisama yung scope 

na ito na gustong pag aralan ni Engr. Sabado but if he wants to consult itong additional study hindi 

naman po ipinagbabawal yan pwede naman po ulit i-raise sa MRFC  and let the MRFC decide kung may 

merit pong gawin pa yung study, kasi sa ngayon po wala pong na me-mentioned sa report na may 

threat sa capisaan, kasi base po sa study sobra sobra po ang water supply dito sa didipio.  

On the tree plantation, tree cutting permit, medyo po masaklap ang nangyari dito dahil on the side of 

the company, kasi ang company ang gumastos para idevelop yung area nitong ating plantation and 

we won’t believe na tama yung location na tinataniman namin dahil kasama sa pumirma  ng mga 



kontrata na dun itanim ang mga puno na yung ating DENR mismo, kasama po si DENR inapproved po 

nila yun na tree plantation, kaya po medyo nagtataka po kami bakit nagkaroon pa ng problema eh 

kasama naman po sila in making the decision, sana po at the early stage hindi na po yun ganon.  

On the in-migration issue po isa ito sa nangyayaring dahilan kapag nakikitang may benefits sa isang 

lugar dinadayo, pumupunta dun ang mga tao, eh kung delikado po ang didipio siguro po baliktad, lahat 

ay mawala dito.  Ang issue po ng in-migration ay hindi lang po responsibilidad na solusyonan ng 

kumpanya, alalahanin po natin na ang provision of social services ay pag resolve ng social issues, 

pagresolve ng common and basic social issues ay nasa responsibilidad parin po ng LGU and it will never 

be turn over to a private company, hindi po yan nawawala sa LGU, ang role po ng ating private 

companies is to assist ang LGU kaya po tayo merong SDMP. Yung atin pong SDMP is a public fund yan 

that is intended to address social issues and basic social services issues sa community in addition dun 

po sa nakuhang IRA ng ating barangay from the taxes, yung additional po dyan na project that is 

considered as non-mandatory or that is already a corporate social responsibility but dun palang po sa 

IRA, dito binabudget itong pera na ito to address social issues kasama po dyan ang in-migration and 

ang SDMP also helps to resolve this issue. Yung profitability po ng 3.5 ito po ay pinag aaralan po ng 

mga inhinyero at nirereview din po ito ng  ating DENR, syempre po sa position po namin na nagpe-

present sa inyo, sinasabi po namin sa inyo based on our knowledge makakatulong po ito, kung meron 

pong different opinyon po si Engr. Sabado kung bakit niya po nasabi na hindi po makakatulong 

maganda po nya itong ipresent o i-submit sa DENR kasi baka po hindi lang po kami magkakasundo 

kung paano po namin iaappreciate yung information na nakikita nya and the best person na mag-

mediate para solve ang ating issue is yung DENR para po may resolution.  

On the issue on the classification, 2002 yung didipio river was classified as Class D, ang nagclasify po 

dito is DENR, so sumusunod lang din po kami kung ano yung classification ng DENR, wala pong right 

ang kumpanya to make a classification kung meron pong position na naiiba, kung hindi po sumasang-

ayon dito sa classification pwede po itong iformalize ng sulat, iparating natin sa EMB, EMB lang po ang 

pwedeng magresolve nyan pero ang gusto ko lang pong ihighlight duon, ang nangyari pa po pala dito 

yung didipio mine classification, yung Camgat-Surong at Dinaoyan wala pa pong klarong classification 

yan, yung ginawang 2009 classification hindi na classify, for what reason hindi po namin alam, wala po  

silang declaration, so nung 2018 nagkaroon po ng programa ang DENR MGB to reclassify those rivers 

na wala pang classification so for the first time pinag aralan yung water quality ng Dinaoyan tsaka 

Camgat-Surong yun yung naging basis for the classification and again po it’s the DENR who made that 

decision, kung meron pong conflict sa interpretation nyan, ang makakasagot lang po dyan is also the 

DENR pero ang pinakita po namin from the part of the company side and operation yung ating river 

na malapit immediate duon sa discharge point ng ating project was classified as Class B, sya yung 

pinakamaganda, dinaig pa nya yung classification outside the project site which is the Camgat-Surong, 

mas maganda pa sya sa Camgat-Surong, mas maganda pa sya sa didipio river, so yun po ang pinapakita 

po duon malinis po yung operation natin, actually may dis-advantage din po yun na naging Class B 

yung aming operation kasi ang ibig sabihin po duon mas mahigpit ang requirement ng Class B, yung 

standard nya mas mababa na kailangan namin  i-comply, and wala po kaming problema sa pag comply 

and we are willing to comply with the standard, and to the re-classification we will wait po for the 

DENR to resolve this hindi pa natin mareresolve yan. 

Facilitator: Anyway sir na mention na po namin na we can submit your position paper po sa DENR and 

sa EMB, actually maganda po yung mga tanong nyo sir  

Edgardo Sabado: Ang hindi ko ini-issue yung pagkawala ng tubig dito, I’m talking to the other side, ito 

kasi Biak Shear, kaya hindi ko nire-raise yung concern na loss of water dito kasi meron na yung on-

going project, that’s one migitating measure pero yung banda ruon sa alimit and capisaan because the 



other side of Biak Shear this is where dun naggagaling yung tubig that affects during the underground 

dewatering yun lang ang issue na nire-raise ko dun, so it might impact barangay capisaan and alimit, 

at wala pang study na sinasabi, saan ba ang limit ng underground na yan na once na as you get deeper 

at nag de-dewater, saan ba ang limit nyan, so baka ma affect nyan ay some of our space sa alimit and 

source of irrigation in capisaan will be affected, yan lang yung issue na nire-raise dyan. Yung isa pang 

issue dito ay yung riparian protection kasi may riparian yung didipio river and dinaoyan river so I’m 

looking where is the riparian of Dinaoyan River where it crosses inside the company, so kasama rin ba 

yun sa under the law na natural bodies of water na dumadaan is separate riparian, is registered, so 

yun siguro ay the didipio river, so saan ang riparian protection dun?  

Joel Polintan of DENR-EMB: Maganda po yung question, at least nandito po si Doc Tess Perez, sya po 

yung expert sa terrestrial at makikita rin po kung ano po yung magiging dokumento na kailangan i-

submit ni oceanagold regarding po sa riparian, so yun lang po. 

Jariel Sarac: Ti ireprepresentak mostly ti union anya, ngim awan nakun ti union actually, ngem as 

kunada sika man ti agsao ta baring agsasaruno dyay imbagam, about employment mostly ngem itackle 

ko basit pay iti community, so rugyan tayo iti history na anya, nu apay nga iti empleyado iti union haan 

na kayat nga manayunan iti 0.8 MTPA, ta ti ibagbaga ni sir jason tattay nga awan iti epekto iti 

empleyado nu makamtam addyay additional nga throughput wenno production da, ta nu alan tayo ti 

history idi agtatrabaho nak palang iti oceana idi, by first week of or mid of October halos ma-meet 

mun dyay 3.5 million metric tons, so dyay kunkunna na nga anya nga ti tabtrabahuin ti emplyado nu 

kasdyay, so malugi ti kumpanya, apay nu isuda haan da mit ibaga nu kumita da anya, deta ti pudno, 

ibagbaga da nga nu nalugi, kasdyay nga talaga, uray dyay store mu siguro nu adda ti store mo, amin ti 

ibagam ket lugi, nu kumita ket agtalna ka, kasdyay lang kakabsat. So idi 2013 and 2014 adda idyay inti 

libro da nga kunana 365 ton per hour ti maximum na, dyak ammo nu binaliwan dan wen nu haan ta 

dyay maximum ton nga gilingan da iti per hour, gapo mit iti kinalaing daytoy tallo idi nga bisor ni 

Raymundo Cayabyab, Joseph Posadas ken ni Dante Cendaña pinakaya da nga pinangato dayta, osige 

pinasikat, anginggana iti dagidyay met inad-adal da met nga kaya na gayam, isunga nagrevise da iti 

parte ti dadduma nga planta, tanu makaya na, so tatta isu nga humilhiling da ngarud, tatta ti ammok 

tatta ket ket from kinabayagan ket halos 2 years, 410 ton per hour, tatta 600 ton per hour meaning to 

say assinnu dagidyay contractor ditoy nga adda ti B10 na? oh mano ba ti kargaen na? oh 20 ton edi 2 

mins lang didyay nga gilingin na, so imagine 6000 ton per 12 hrs, di 24 hrs 12,000, example tanu 

maawatan tayo amin ta dyay imbaga ni sir tattay maaw-awatan tayo ba dyay sinasau da tattay? 

dagidyay adjacent barangay? sigurado nga haan, madi nga talaga, ta uray syak pay kit malito ak ket 

dati nga nagtrabaho nak, isu nga kasdyay ti kwana, so daytoy ti linaon na daytoy, concrete example 

daytot,, kaspagarigan bato amin ti linaon na, in 24 hours maibus, so makitkita tayo dagidyay 

nakapondo idyay nga gilingin da apay ti ammo yu bumayag didyay? haan nga bumayag didyay, ta iti 

ibagbaga tayo ngarud, karkaro  nu papaspasen da ket haan,.. ilang pang taon sir yung estimated na 

takbo ng minahan natin? 2032 apay mabiit lang didyay? kaspagarigan nu syak, adda ti 5 yrs nga nabati 

kuman, ikkaten dyay 2 yrs, edi 3 yrs ti nabatin, edi kaasi ti empleyado, kaasi ti community, kaasi amin 

dagidyay agres-receive ti SDMP, daydyay ti maysa nga example na, ti bagbaga tattay haan nga 

maliwanag, uray syak ket malit-lito ak, issu nga adda kanya tayo nu palubusan tayo daytuy kuna da 

nga expansion iti throughput, so majority sir, kayat tayo nu haan?  

Tagalog translation: Ang nirerepresent ko ay union pero wala na ako sa union, pero sabi nila ako daw 

ang magsasalita. About sa employment ang aking sasabihin pero isama ko na rin ang community. 

Umpisahan natin sa history kung bakit ayaw ng mga empleyado na Union members na madagdagan 

ng 0.8MTPA.  Dahil sabi ni sir jayson ay walang epekto sa empleyado kung mameet yung throughput. 

Pero nung nagtatrabaho pa lang ako sa oceana, by mid of October halos na meet na yung 3.5 Mt, kaya 



yon yung sinasabi kanina na ano ang magiging trabaho na ng mga empleyado? Kaya malulugi ang 

kumpanya, bakit, hindi naman nila sinasabi kung kumita sila, yan ang totoo, sinasabi lang kung 

nalulugi, ganun talaga, kahit naman siguro yung tindahan mo kung meron kang tindahan. In 2013 and 

2014, nasa libro nila na 365 ton per hour ang maximum, dahil sa mga “magagaling” na bisor, kinaya 

nilang pataasin, nagpasikatan sila, hanggang sa pinag-aralan na kaya naman, kaya nagrevise sila ng 

ibang parte ng planta para kayanin nya kaya kumikita sila. Nakikita natin yung mga nakatambak na 

gigilingin nila, hindi yun tatagal, lalo na pag bibilisan nila ang paggiling, kaya kawawa ang empleyado, 

ang community, at ang mga nagrereceive ng SDMP. Kaya nasa atin kung ia-approved natin itong 

expansion ng throughput, ang majority ay, gusto ba natin o hindi?  

Residents of the affected communities: HAAN! (Hindi)  

Jariel Sarac: Talaga nga haan da kayat. So kasdyay tanu ma-explain tayo nga husto ta anya ba dyay 

throughput anya ba dyay million metric ton, madi tayo maaw-awatan nga talaga, so iti parte mi ti 

community, dyay imbaga ni sir jayson tattay nga awan mit ti kwana na, nu kunana kuma nga itriple mi 

iti SDMP nga iyawat da ti barangay Didipio ken adjacent barangay baka siguro kuna tayo, ay wennn, 

kuna tayo siguro anya, iti empleyado me itriple mi iti sweldo yu, siguro kuna tayo, sigeee, ngem awan 

met iti pakinabang, haan met nga clear, tattao ti empleyado awan met ti naibaga idyay, kunada nga 

haan tayo marigatan kunak haan nga mabalin nga marigatan ta marikna mi, sika man, dati dyay lugan 

mu ket 10 ton,tatta ket syempre ket kuna ti kumpanya ket nayunan yu ta ti parte tayo ti makatawen 

ket kastuy, di sobra-sobraan, kargaan tayo ti sidings iti maysa dippa pay nga kayo ta makwa na dyay, 

anya ti makuna idyay, di mabiit nga bumigay ti lugan mu kailangan ti ad-addu nga tao, so 

kasdyay.Tagalog translation: Talagang ayaw nila. So ganun pra maintindihan natin ng husto kung ano 

ba yung throughput, ano ba ung metric ton, hindi talaga natin maintindihan. So ang part namin sa 

community yung sinasabi ni sir Jason kanina na walang epekto sa empleyado, buti sana kung sinasabi 

nyang titriplehin namin ang SDMP at ang sahod ng mga empleyado, baka sabihin naming sige. Pero 

wala namang pakinabang hindi naman clear.  

Maysa pay dyay imbaga ni kapitan tattay nagbawas kanu kadagiti tao gapu ta 50 yrs old da, 

nadredundant da, san tu agnayun da pay iti throughput, di mas marigatan dagidyay empleyado nga 

madama nga agtab-trabaho, ammu yu ti marigriggatan dyay production site, underground ken 

processing plant, dagita ag op-opisina bastit lang ti impact na kadagita, isu makita yu tatta idyay 

underground assinu ba ti nalukmig nga agtab-trabaho dyay underground, awan siguro ti turog turog, 

awan ti maturog idyay ta, iti kumpanya nga kastoy lalo ti mining industry, adyay oras ti suksukatin da, 

adda pay idi naminsan, istoryak kada tayo tanu adda ti ammo tayo nga bassit nga pagpanpanunutan, 

baka manayunan pay daytoy nga question anya, idi 2012 maysa nga empleyado, diba alas dose 

syempre haan nga mabayadan didyay, ala una san tu agresume dyay trabaho na, idi nakita dyay puraw 

ti kunana ni apay madim insagana dagidyay gamit ket ammom kadi nga ti lugi tayo ti maysa oras kit 

28, 000, madik ammu dyay nu dollar wenno peso, haan na pay nga i-declare iti commercial operation, 

idi paylang time didyay nga igil-giling da digidyay lowgrade.  

Tagalog translation: Isa pa sa sinabi ni kapitan ang early retirement ng mga workers from 50 and 

above, tapos magdadagdag pa sila ng throughput, so mas mahihirapan ang mga kasalukuyang 

emplyedo, lalo na sa production site, underground at processing plant. Ang mga nasa opisina ay hindi 

naman gaanong apektado. So makita ninyo ngayon, sa underground, sino ba ang tumataba na 

nagtratrabaho sa UG, wala siguro ang tutulog-tulog dahil sa ang ganitong klase ng kumpanya ay oras 

ang sinusukat nila. May isa pang nangyari noon, ikwento ko para maintindihan natin kahit konti at 

pagmumuni-munihan. Noong 2012, meron isang empleyado, di ba, alas dose, syempre hindi 

nababayaran yun, ala una bago magresume ang trabaho, nung nakita ng isang puti (expat) ang sabi, 



“bakit hindi inihanda yung mga gamit, hindi mo ba alam ang lugi natin sa isang oras ay 28,000? Hindi 

nila na-declare na commercial operation, noon pang ang ginigiling nila ay mga low grade. 

So tatta idiscuss ko namen nga kuna da nga dyay ibagbaga ni sir tattay nga about highgrade ken 

lowgrade, da dyay highgrade mostly ket underground nu kuna tayo nga haan da igiling dagidyay  ta 

underground ngarud ti mangi produce, haan na nga kaya, ta ti kargain ti maysa nga lugan idyay 

underground ket 60 ton isu nga isuna ket 45 mins, ti kailangan na nga gilingin ti maysa nga minuto 

dyay planta, ket 9 ton di 6 mins lang didyay, isu nga iex-explain ko daytoy tanu atleast dagiti adjacent 

barangay ken dagidyay haan pay ammu nu kasanu dyay taray ti planta ken taray ti oceana ket 

maawatan tayo ta ammuk nga haan tayo nga., technical gamin daytoy, isu nga dyay ti gapo na nu apay 

nga iti empleyado kaadwan na madi da kayat nga maawanan da iti trabaho nga nasapa, dagiti adjacent 

barangays ken didipio, kasibu, quirino, duwwa nga probinsya, maawan da mit iti dagidyay benefits, 

dagita ti kinapudwan na, isu nga daydyay impaliwanag ko tanu ma-clear-an tayo amin, pero sir siguro 

lalong lalo na sa oceana, hindi sana dahil sa pagsasalita ko dito sa harapan is magiging daan to para 

ako ay inyong kagurgura manen, agsasao ak ditoy ti agppaysu ta experience ko innem nga tawin nak 

nga nagtrabaho iti kumpanya, ob-obserbaik ti taray na, maysa pay isunga nga haan nga kayat ti union, 

ammu yu daydyay negotiation naggapu idi october nai-hang, kunada malpas kano pay ti renewal sada 

sumango, kunnak appay ngay di kasla awan lattan naabak tayo lattan kakabsat kunkunak, so kunak 

agpatpatulungak kada kapitan, mapan kami kada mayor, idyay provincial, dandani kami nga dumanun 

dyay ayan yu sir. So dagitoy ti maibagak sapay kuma ta, dadyay kuma ti kunak nga gurgurain dak gapo 

nga kastoy ti naibagak so kasla pabor amin ti community, awan ti pabor ti imbagak ti kompanya anya, 

dagiti pabor mit kanya da, nu panggep iti safety, they are very concern. High standard iti safety da, 

bilibak iti safety standards da, dayta ti naad-adal ku kanya da, na-aply ko ti pamilyak, ti pappapanak 

ken dyay panagatrabaho idyay oras, haan nga baybay-an ti oras, oras is oras, isu ti naadal ku kanya da, 

dagidyay ti nasasayaat ngem siguro daytoy dyay imbagak isu kuma iti dapat nga gawin natin sir para 

patas, yung mga adjacent brgy didipio, kasibu, quirino and yung mga taong kailangan nating um-oo sa 

mga kagustuhan po natin, yun lang. 

Tagalog translation: Ididiscuss ko ang lowgrade at highgrade, ang highgrade mostly sa underground. 

Kung  sasabihin nating hindi nila gigilingin ang mga lowgrade dahil underground ang magpoproduce, 

hindi nya kaya, dahil ang kaya ng isang sasakyan sa underground ay 60 ton kaya 45 mins, ang 

kailangan nyang gilingin sa isang minuto ay 9 ton, eh di 6 mins lang yun. Kaya ko ito ine-explain para 

maintindihan, dahil technical ito, at ito ang dahilan kung bakit ang mga empleyado ay ayaw mawalan 

agad ng trabaho ng maaga. Yung mga adjacent barangays ken Didipio, Kasibu, Quirino, yung 

dalawang probinsya, mawawala yung mga benefits nila, yan ang totoo, kaya ko pinapaliwanag para 

maintindihan natin. Pero sa Oceana, hindi sana dahil sa pagsasalita ko dito and magiging dahilan pra 

magalit kayo sa akin. Sinasabi ko ang totoo dito dahil naexperience ko, anim na taon akong 

nagtrabaho sa kumpanya at keen observer ako, inoobserbahan ko ang takbo niya. Isa pa kung bakit 

ayaw ng union dahil yung negotiation nung October ay na-hang, sabi nila, matapos daw muna ang 

renewal bago sila humarap, ang sabi ko parang tayo ang natalo. So nagpatulong ako kina kapitan, 

pumunta din kami kay mayor, sa probinsya, muntik na rin kami makarating sa inyo sir. So ito ang 

masasabi at sana yung sabi ko, huwag sana kayo magalit sa akin dahil puro pabor sa community.  Ang 

masasabi ko lang sa company ay high standard ang safety nila, bilib ako sa safety standards nila. Yun 

ang kagandahan, pero yung mga sinabi ko ay yun sana ang dapat gawin para patas, yung mga 

adjacent brgy didipio, kasibu, quirino and yung mga taong kailangan ng ating mganating um-oo sa 

mga kagustuhan po natin, yun lang. 

 



Jason Magdaong of OGPI: So yung unang trinanslate sakin, yung unang issue is pano mag-eextend 

yung mine life na nag increase nga ng production rate tama po ba yun sir? Kanina po nabanggit ko na 

kaya nga kaya natin mag increase ng production rate at the same time magextend ng mine life ay dahil 

po meron po tayong encounter na additional na ore. Duon sa unang plano, itong mga bato na ito 

naidentify ito as walang laman pero nung nag-ooperate na tayo nakita na po meron nang laman pero 

mababa, hindi sya yung priority na ipapasok dun sa planta kasi pag puro mababa yung ipapasok mo 

lugi, mas mahal pa yung pag paandar mo ng makinarya kaysa dun sa mga nakukuha na ginto at copper, 

yun po yun, base po sa latest na pag aaral ng ating mga geologist  nag dagdag po ang ating resources, 

dumami po ang pwede natin gigilingin, kaya yung sina-sinasabi po namin na hanggang 2032 po tayo, 

tsaka imaginin nyo po mas madali po samin ang magjustify sa inyo kung sasabihin namin siguro na 

wala po tayong additional, hindi hahaba ng life of mine, siguro mas madali po ninyo kaming ma-accept 

ano, pero kahit mahirap po ang mag-explain sinasabi po namin sa inyo kasi yun po yung nakikita sa 

ground, meron po tayong additional na ore, dati hindi lang natin siya as waste, wala po siyang laman, 

kaya yun po ang buod nyan bakit po natin kaya, takenote din po na 4.3 is the maximum, maattain lang 

tong 4.3 pag malambot yung bato pero pag medyo matigas yung bato hindi po tayo mag 4.3 less than 

po yan, nilagay po naming yung limit na 4.3 kasi ito yung pinaka maximum na possible na process natin 

and para hindi na natin paulit ulit, pag ilagay natin 4.0, tapos meron opportunity for 4.2, 4.3, ay 

dumating nanaman o sa target na 4.3. Kahit dun po sa dokumento natin hindi lahat ng taon 4.3, meron 

po tayong taon na mababa talaga yung ating production, pero hindi po straight yung computation 

nyan na 15 years divided by 4.3 hindi po ganon, mag iiba iba po. 

So yung issue of the labor kung makakaapekto sa labor po natin first and foremost po hindi po tayo 

gagawa ng anumang polisiya na magva-violate sa ating labor code and alam po natin nandyan po ang 

ating mga kapatid sa union na nagpo-protekta at nagmamasid, yung mga kasamahan natin na nagta-

trabaho sa tingin ko po hindi po ito pababayaan kung meron man pong ginagawang hindi tama 

(indistinct 3:36:12) ako po mismo mag-aadjust hindi po pwede yan, by law and by consent, bawal po 

yan, hindi po pwede ang pang-aabuso. So saan nanggaling yung increase of production, yung increase 

of production basically manggagaling lang duon sa continued operation for the last month of the year, 

kasi ngayon po, for the past three years pagdating ng end of November either mag slow down tayo o 

magstop tayo ng operation yun po yung nawawalang production yung December na hindi po nag 

ooperate yung planta pag nag approved po yung ating ECC pwede na tayong mag operate ng hanggang 

December yun po yung additional production, so pano tatrabahuin yung disyembre? kung paano nga 

tayo magtrabaho simula January to November ganon din po ang gagawin natin walang mababago kasi 

nag operate kalang ng December kesa naman po ngayon pagdating natin ng end of November alam 

na natin na kailangan na mag shutdown so ano po ginagawa ng management for the past 3 years 

hinahanapan po ng justification yan kung paano natin maretain yung ating mga empleyado na 

nandyan pa sa planta kasi wala naman pong produksyon, so san po ginagamit yan, sa maintenance, 

kahit anong activities pero kung anong meron sa planta, pagdating po ng December wala napo tayong 

gaanong ginagawa, binanggit ko din po kanina na under the labor law inaalam po nila yung force leave, 

pag wala naman pong gagawin ang empleyado, pwde pagbakasyunin nila, ayaw din po natin yun, 

iniiwasan din po natin yan, but in a worst case scenario possible. Bottomline sir hindi po natin 

pababayaan ang kapakanan ng empleyado, po-protektahan natin yan at the same way na 

prinoprotektahan natin sila. 

Facilitator: Maraming salamat po sir! 

Vice Mayor of Kasibu: May question is simple,pero palagay ko mahirap kung sasagutin ng oceanagold, 

may question is, yung kasing proposed amendment sa sinasabi ni jason I don’t know how safe to public 

health, because today I’m sure that the new born baby in didipio will cause cancer because of the 



pollution, actually I’ve gone to Marinduque and the Department of Health has nothing to do, because 

cancerous people as the effect of mining, even the world health organization, wala silang nagawa 

kundi they let the filipino people suffer the consequences. My question is did you get any certification 

from Department of Health if your operation is safe from public health? Because I worry if it will lead 

didipio to cancerous people, of course hindi sila masasaktan kasi malakas yung immune system pero 

yung mga bata ang kawawa, did you report people? Yun ang kawawa. So napakaganda po nitong 

sinasabi nyo na lahat ay tumaas, tumaas ang SDMP, tumaas ang government sharing at saka ano pa 

ang tumaas? Ang problema ay hindi tumaas yung kalagayan ng taga didipio. My second question I 

want the authorize representative of oceanagold to answer me before I proceed with my other 

questions, gusto kong malaman kung talagang, sinabi kasi nung representative nyo sa kasibu, it was 

recorded that oceana gold, the standard of operation is Australian Standard, is that true?  

Jason Magdaong of OGPI: Yes po vice mayor 

Vice mayor: Now my questions, yung (indistinct) or salaries of the labor force, anong standard ang 

ginagamit nyo? 

Jason Magdaong of OGPI: Ang pagkakaalam ko po vice mayor is that compare to other regions and 

provinces ang standard po ng didipio is much higher 

Vice mayor: Assuming that is higher, but my question, is it within the standard of Australian 

companies? As you have said you are sharing help/wealth in kasibu, you are sharing wealth in didipio, 

what if you also share help well to the employees for within didipio?  

Jason Magdaong of OGPI: In that matter, based on my personal knowledge na nakapunta na ako sa 

ibang minahan na ino-operate ng mga Pilipino, I think didipio standard is pwede nang maconsider sa 

pilipinas as australian standard in the Philippines. 

Vice mayor: Assuming that, didipio is higher but then you did not answer my question, if it is a Filipino 

standard or Australian standard? My next question is you have a policy of retiring employees at the 

age of 50? Is that in favor of the company or that is beyond human consideration, pero I’d like to 

inform you because you are new here in this company. In the very beginning of the operation of 

oceanagold, yung mga liderato yun po ang mga naghihirap bago mag-open ang didipio mining, bakit 

hindi nyo (indistinct 3:44:33) they are not given compensation, can you refer this to the management? 

And that is, what management is that? You did not consider the hardwork, the salaries they have done 

in favor of the company, or you are thinking the income of the company, because you know, what I 

knew is siguro at the age of 50 medyo bumaba nagdedecline yung health yun yung mga nasa isip nyo 

pero hindi nyo naisip yung sakripisyo nating nauna, ano ba masasabi nyo doon? (indistinct 3:45:24) 

marami social problems 

Yung isa pa, yung sinasabi ninyo na lahat ng, halimbawa yung creek, parang nawawala yung mukha ng 

creek, I don’t know if that is a good standard or a violation of law, even the trees on the dam site 

marami pong namamatay dun nakikita ko with my naked eye kaya dapat you have to report that in 

the people, kung anong klaseng violation yan. Ang ganda po ng inyong apat na award nakita ko kanina, 

pero sa community hindi lang award siguro bad standing, kasi ang akala ko ang inabot niyo sa didipio 

is meron tayong peace, meron tayong hanap buhay, ang problema mas lalong may problema, so that 

is (indistinct 3:46:48) one of the, yung cultural practice natin nawala na kasi yung dating 

magkakaibigan, dating magkakapit bahay, magkakalaban laban kasi hindi nyo inaayos yung problem 

kasi yung problema the company is taking advantage of the people, that is one thing you can’t solve 

even though you have comrel pero hindi ko alam kung anong ginagawa ng comrel dapat kailangan 



yung comrel may human consideration not always in favor of the company because you are here, the 

company is not a resident of didipio, so yun lang po  

Jason Magdaong of OGPI: Sagutin ko lang po yung dalawang punto kanina, yung submerged trees kasi 

nakalimutan ko pong banggitin kanina, yung sa submerged trees kung bakit nasubmerged yan ng 

husto, ang inanounce ko po kanina, yung atin po kasing tree cutting permit ay inabot po ng almost 3 

years bago na issue, ganon po katagal kumuha ng permit,  so hindi din tayo pwedeng pumutol ng puno 

ng walang permit that is a ground for suspension of mining license, yung nangyari sa Palawan meron 

na syang tree cutting permit hindi lang sya nag invite ng CENRO, sinuspend yung kanyang mining 

operation, so ganon po kahigpit, nakatali po ang kamay natin dyan hindi po pwedeng pabayaan. 

On the health concern ito po kasi yung typical na misconception na mga hindi sumasang-ayon sa mina 

na gine-generalize yung ating mining industry, na kung ano yung nakita nilang hindi maganda sa isang 

lugar ay pare-pareho na ang ibang minahan, hindi po yun ganon, yung case natin dito sa didipio iba po 

doon sa sa marcopper, ang problema po sa marcopper is mercury, acid mine drainage, nagiging acidic 

yung bato, meron heavy metals na lumalabas sa mga ilog sa tubig, dito sa didipio wala po tayong 

ganong problema. We are blessed with clean ore  na wala pong masasamang contaminants, yung 

nakita sa mine pit ay clean ore, iilan lang po yan sa pilipinas na malinis ang bato, so hindi po tayo dapat 

nasasakupan ng ganong perception na gine-generalize natin, kaya nga po kanina pinakita ko sa ating 

tailing storage facility meron pong tilapia, and I think meron mga taga barangay din na namimingwit 

dun at inuulam din po itong mga tilapia pero pinagbabawal po namin,kaya pinagbabawal po namin is 

for safety reason kasi baka may mahulog, may mamatay, pero ganon po kalinis yung ating tailing 

storage facility, ang ating laboratory analysis nagpapatunay po na sa buong pilipinas ang tailings ng 

didipio isa sa pinakamalinis o kaya sya lang ang pinakamalinis na tailings dito na minahan sa pilipinas, 

laboratory analysis po ang magpapatunay.  

So yung isyu ng leachate, contamination sa water hindi po yan nangyayari,  pero dun po sa pag-aaral 

nila jess, nakikita po yan duon, nandyan yung ating MMT, kung meron pong ganon kalubhang 

problema, member po ang ating barangay, member po ang ating munisipyo, nandun po yung 

oportunidad na i-raise itong issue para rin po maaddress, sabi ko nga hindi po natin dapat hayaan ang 

isang problema na tumagal kailangan din pong solusyunan, babanggitin ko na rin kasi mukha pong 

marami na tayong problema mula sa social, ilan po ba dito ang officially transmitted sa DENR on 

record? na-iraise po natin ito as an issue, para po matulungan po tayo ng government, ng ating DENR 

MGB, kasi masyado nang matagal yan for some other reason bakit hindi nareresolve, maganda po 

siguro ilagay po natin sa dokumento, as a citizen of the Filipino po, yan po ang ia-advice ko sa inyo, 

ilagay nyo po sa dokumento kung ano man pong issue na meron po tayo, para nakalista na yan, kasi 

marami yung ganitong akusasyon na lumabas din sa pahanon ni Gina Lopez audit, lumabas napo ito, 

lahat po ng issue na nababanggit natin dito sa tingin ko po, walang naitago dyan, lahat po yan binigyan 

ng attention ng mga auditors ni Gina Lopez, dun po sa summary ng report ni Gina Lopez, I don’t think 

may nilalaman na mga comments on these issues na nababanggit po natin. Nonetheless po, sige wala 

pong problema na magraise ng issue, idocument po namin para mas madaling maresolve.  

Facilitator: Thank very much sir! 

Vice mayor: The most important appeal that I want to convey especially to the management of 

oceana, pwede ba ang oceanagold ay magpagawa ng certificate of, yung operation po ay safe sa public 

health, yun po ang kailangan namin, para may responsible kung may mangyari dito sa Didipio. 

Jason Magdaong of OGPI: In addition po doon sa health impact, meron po tayong ginagawa na health 

impact assesment every 2 years, isa po itong third party independent na nagcoconduct po ng health 



impact assessment and yung report po natin ay sina-submit po sa DOH, yung report po nila kasi 

respondent lang din po kami, yung report po nila sina-submit po sa DENR, sa DOH, pwede pong 

magandang basehan yun kung babasahin nyo yun para magkaroon po tayo ng basis kung meron ba 

tayong dahilan para matakot o baka po naman wala. Yung report na po yun makikita po natin kung 

ano yung kalagayan natin doon. Yung paghingi po kasi ng DOH certification hindi po ito naisasama 

duon sa standard requirement ng gobyerno na kumuha po ng certificate, but kung ang atin pong 

regulators ay gagawing mandatory yan wala po kaming magagawa, magco-comply at magco-comply 

po kami as long as kung siguro, in our experience ang magiging challenge natin na nakikita ko is  kung 

willing ba si DOH na magsubmit tayo, its another story kasi hindi siya mandatory na requirement, but 

kung ano po yung magiging desisyon ng ating regulators magco-comply po kami. 

Jariel Sarac: So kanina follow–up lang about yung rate na sinasabi ni sir na mataas compared sa iba, 

so of course, kapag titignan atin sir yung sinasabi ninyong mataas, pag na-meet mo yung overtime na 

daily na 3 hrs babalik yan sa minimum, ito naman ay hindi patahian ng mining industry, gold and 

copper ang pinag-uusapan natin dito, and then sa DiCorp sino ang nagsasabi na mataas ang sweldo sa 

DiCorp? so yun din ang isang isipin natin kasama ang ibang contractors not only dicorp, delta, sgs and 

securities, so hindi po natin sasabihin na mataas tayo magbigay, subukan natin tanggalin yung 

overtime pay at tignan natin dun kung magkano talaga yung regular rate ng isang tao kapag 8 hrs yan 

magtrabaho, bago natin sabihin yan. So linawan lang yun para mataas ang sweldo from 10,000 nuon 

pag pasok mo sa oceana ngayon 17,500 that is including overtime, so kawawa ang union na naglaban 

how about those who are in the contractors yun ang a big question to us, wag nating sabihin na mataas 

si oceana na magbigay, kung bakit ko po binanggit ang mga contractors kasi kayo po yung nabibigyan 

ng kontrata syempre pinirmahan ng dicorp, kung ano yung sa kontrata dun lang sila magbabase kung 

ano yung ipapasweldo sa mga tao. 

And then isa pa po, about sa water (indistinct 3:57:49) parang sa surong ang sinisisi natin, so alam po 

natin, because of chemicals, nagiging malinis ang discharge ng oceana, simula’t sapol 1990’s isa po 

akong mangingisda sa dingasan, nung pumunta ako sa dingasan ngayon, nuon madami pa syang isda, 

ngayon they are now leaving their natural habitat, haan da nga kayat apo dyak dakkel nga karayan nu 

di kit sumursurong da dyay babasit nga waig, isu nga ti siguro ikwak dagitoy DENR, EMB, kasi yun ang 

katotohanan, panpanawan da dyay lugar da talaga nga paglanglanguyan, mapan da dyay babassit nga 

waig, so nu ngay ngata met ikkan da dyay taga surong ti flocculant tapno itreat da mit amin, tanu 

malinis amin ti rumwar, kitan tayu nu anya mangyari dyay danum tayo nga contaminated, isu nga my 

question here is how can you separate chemical from the  water? Because of chemical magiging 

malinis kamo ang tubig, so yung sinasabi ko yung comparison nung 90’s, we are fishing mayat, tatta 

narigatin iti aggala iti lamis, di tayo ammo nu gapo iti oceana o gapo mit lang iti kinaadu iti tao ditoy 

didipio that is (indistinct 3:59:58) tanu kitan tayo nu anya ti maaramidan ti gobyerno tayo ta way back 

nung December nung 2017 ata yun na sinasabi nila na hindi na pwedeng pag languyan  o nu anya man 

dita ta sikaman met ti basta aglangoy dito, kasla ta tanga nga mapan aglangoy ditta ayan ti narugit nga 

danumin, ket maysa pay ta inkuldit ni manang idyay kitan tayu man mit attay kwa ti STP nabangsit, nu 

ngay ngata idischarge tayo diyay ipan tayo dyay TSF, dakayo man met iti aggyan idday Dupit tapno 

every malim nu simmangpet, ang-angutin mi dyay takki ti oceana, angutin ti community, ti maysa nga 

purok so daytot ti kwa nasakitak nga kasla kwa ngay, talaga kastoy nak nga agsarita kakabsat, nu 

bagaan dak nu anya ti ibagak, bagaan dak apo. Salamat! 

Jason Magdaong of OGPI: Okay, yung sa flocculant, (indistinct 4:01:26) yung flocculant po sir, kahit 

po sa drinking water treatment ginagamit po yan, kung pupunta po ng maynila, manila waters yung 

kanilang manila water treatment plan ginagamit po yan, pipili nalang po ng klase ng flocculant na hindi 



po sya hazardous, hindi po sya nakakasama, yun po ang ginagamit natin, hindi po nakakasama, normal 

po yan yung flocculant. 

Celia Bahag (Kagawad): Ako po ay kagawad, managing of environment so concern ako sa 

environment, so napakinggan natin ang iba’t ibang sector at dinulog ang mga problema, ako naman 

ang problema ko sir galing sa EMB at DENR na nagvavaliditate ng oceanagold kasi ang usapan natin ay 

amendment ng ECC so concern ako dito, sa existing ECC ba ang oceanagold ba ay kino-comply lahat 

na mga nakalagay na conditions, yun sana ang pakitignan at kung sila ay nagcomply, kasi syempre kayo 

ang bubusisi kung ang oceanagold ay idi-declare nyo na mag-raise sila ng throughput yan ang aking 

concern  

Tapos base sa inyong report tungkol sa water quality ang suggestion ko lang dun, kasi water quality 

lang tinitingnan ninyo kaya naman pala hindi maadre-address ang dinudumog namin na problema 

yung mga makakaapekto ng groundwater na sila ang dahilan kung bakit dito sa purok boulevard ay 

nawawalan nang mga source ng deep well, kung titignan natin yung mga deep well, wala na silang 

mailalabas na tubig at may bahay pa na gumamit ng electrical na makina para iangat yung tubig pero 

as of 2017 wala na talaga, so yun ang pakidagdag kung sa mga departmento na sana paki-validate ang 

mga ito para naman hindi sa lahat eh maganda, ang gusto lang namin ilabas ang fair para kung kayo 

ay masaya na kumukuha ng tonetoneladang  ginto, kami din ay masaya na nagsusuffer ng magandang 

benepisyo 

So pangalawa, yung discharge ng water, paki-check lang yung water balance, tulad ng sinabi ni sir ed 

sabado concern ako talaga dun kasi hindi lang capisaan, hindi lang wangal ang natutuyuan na at yun 

ang fear namin na baka yung mga magiging apo namin ay wala na silang tubig. 

So about sa dust, tanong lang naming, yung mga ginawa ng company ay yung buffer zone so sabi nila 

australian standard ang ini-implement, paki-validate nga yung buffer zone kung yan ay standard, tapos 

ang dust dito sa underground meron ba silang nilagay na to mitigate yung dust para yung mga 

trabahador na nandun sa loob ay safe naman ang kanilang health, so yun, at although during MMT, 

dito sa surrounding, kasi ako member din ako ng MMT so ang suggestion ko hanggang ngayon hindi 

ko nakikita, yung suggestion na revision sana kung saan yung mga station ng sampling kasi parang 

taliwas so ang gusto lang namin maging clear sana para mailabas ang katotohanan kasi hanggat hindi 

natin nilalabas ang katotohanan paano mai-address ang isang bagay eh yun naman ang kailangan na 

hinahanap natin so yun ang concern naming. 

So tungkol sa SDMP increase, kung magtuloy, alam nyo hindi lang ang increase ng SDMP ang aming 

gusto, ang gusto namin mula sa SDMP may increase at saka yung mga magandang relation from 

oceana gold at community at sa sector ng edukasyon, sa lahat ng sector, wala sanang gap yun sana 

ang maisama, kasi aanuhin mo kung tataas ng ilang percent ang SDMP kung yang mga iba’t ibang 

sector ay hindi na-addressan ng mabuti, yun lamang po sir. 

Alfred Del Rosario of OGPI: Good afternoon po kagawad Celia, maraming salamat po duon sa 

feedback mo, kami po sa oceana yung mga ganong feedback po ay vina-value namin, importante din 

samin to para as a company maa-address namin yung mga bagay bagay na maaring hindi mapansin ng 

management ang mga ganito, kasi kayo po ay importante samin kasi kayo po ang magsasabi at 

magbibigay ng feedback pano ba namin maiimprove yung aming operation. Dun po sa pagkawala ng 

tubig ay nabanggit din po kanina na na-recognize po ng body na isa sa mga problema ay yung in-

migration, so dumami po yung tao dito and then yung source ng tubig dito sa community ay medyo 

nagkaroon ng kakulangan, however itong mga councils natin in the past and itong kasalukuyan ay 

continuous po ang communication para po maaddress yung issues, yung iba po naggawa po kami ng 



blue tank jan, pinupuno po naming yan para po sa mga residente sa area and then yung pagbibigay 

namin ng mga host para po makapunta po directly sa mga residence dun po para po makagamit ng 

tubig, pero nung nag-iinspect po kami ng mga tubig, nakita po naming yung mga tubig na umaapaw 

po at hindi po pinapatay so ang ibig pong sabihin nyan, konting disiplina po sa pag manage ng tubig 

kasi alam natin na konting discharge pero yung  blue tank jan hindi po nauubos kung namamage po 

ng maayos na paggamit, wag po  nating hayaan na nakaopen lang yung host nyo, patayin po para hindi 

po sya nauubos yun lang po. So yung while continuous lang natin pag-address yung pagapalit ng 

infrastructure ito po siguro yung ma-aaddress, siguro since galing sa upstream yung mga tubig natin 

baka maaddress natin in the future but meron na tayong solusyon dyan kahit on-going pa yung mga 

projects so in the mean time konting disiplina lang po sa paggamit ng tubig yun lang po.  

Jason Magdaong of OGPI: So dun naman po sa MMT, yung ating MMT ay ginaganap every quarter, 

regular po ito, and meron po tayong nakareserve na isang representative from the barangay. I think 

yung mga nakalipas na MMT, I think Sir Ed can also confirm na may mga monitoring tayo na kung saan 

ay hindi/wala pong naipapadala na representative, mas maganda po sana kung for every MMT po may 

meron po tayong representative para po mas may opportunity po kayo na pumunta at umikot sa 

planta kahit san nyo po gustong umikot dun po yung magandang opportunity na gawin po yun. 

Pagdating naman po sa water sampling for transparency of sampling, kasi kung MMT, yung MMT 

mismo nagsasampling para kita na agad yung result, meron po tayong existing program yung joint 

stakeholders monitoring, kung saan meron po kaming pinapadalang mga imbitasyon ang ating mga 

barangay council na wine-welcome po natin kahit sino sa community na sumama sa amin habang 

nagsasampling, buwan-buwan po ito and nakakalungkot lang po na kokonti po yung sumasama siguro 

may pinag kakaabalahan silang iba, but maganda rin po sana kung meron po tayong pagdududa, 

alinlangan, gusto po natin maverify mismo welcome po kayo sa kumpanya, hindi po namin 

pinagbabawal, that is for the public para meron po kayong paraan na mag involve sa monitoring po 

para hindi lang po kami, hindi lang ang ginagawa namin yung nakikita namin, pati rin po kayo para 

nakikita nyo rin po yung ginagawa namin. Yun po. 

Alfred Del Rosario of OGPI: Dun po sa SDMP po kanina namention na, hindi ko po masyadong nagets 

yung pagkasundo sundo, yung sa SDMP na namention nyo kanina, pero mamaya na muna sagutin na 

muna ni sir Jason. 

Jason Magdaong of OGPI: Yung sa underground po meron po tayong tinatawag na ventilation 

engineers, ang focus po nila is pinag-aaralan po nila yung air quality for underground meron silang 

mga instrumento na ginagamit, ang purpose po nyan ay siguraduhin na safe yung hangin na nasa loob 

ng underground aside from that, meron po tayong programa na iniimplement ngayon yung tinatawag 

naming WEM (Workplace Exposure Monitoring) tayo lang din po ang may ganyan na minahan dito sa 

pilipinas, kung saan meron po kaming kinakabit na dust monitoring equipment sa kanila at habang 

nagtatrabaho po sila meron po silang equipment, yung selected lang hindi lahat ano, at  kung talaga 

pong maalikabok yung workplace, isa lang po yan kung hindi po talaga kayang icontroll hindi po 

pinapayagang magtrabaho dyan, kung tolerable naman po yung dust, mandatory po dyan ay kailangan 

merong PPE, dust  protection, yan po ang number one na nirerequire namin, so nabanggit na ni sir 

kanina na isa sa magandang iniimplement ng ating kumpanya is yung safety standard na napaka taas, 

I think everbody na nagtatrabaho sa oceana, na pagdating sa PPE hindi po tayo nagtitipid, sapat po 

ang ating proteksiyon sa ating mga workers. 

Celia Bahag: Ah sir concern lang ako kasi may kapit bahay ako na nagtatrabaho sa underground, so 

kumpleto talaga ang PPE pero one month na nagkasakit sya sa lungs, upper respiratory, nag punta sya 

sa hospital at ang kanyang plema ay ibang kulay so syempre concern tayo dun, so kung pwede may 

dust absorber sana sa loob para, syempre yung ilalagay mo lang sa part ng katawan ng tao e, anong 



term dun sir na sinabi mo monitor lang eh ang gusto namin hindi sana yung monitor, yung pano i-

absorb, may ano sana na gadget na ilagay nyo na i-absorb lahat at para dun pupunta, so hindi lang 

yung sa loob ng underground ang mga dust at mga air na usok galing sa mga makina  

Jason Magdaong of OGPI: Opo, yung atin pong hangin sa underground dalawa po yan, may papasok 

at may palabas, pag mayroong area kung saan nagkakaroon ng dust hindi nya pwedeng pasukin agad 

ng tao it takes time, mga 2 hrs before sila pwedeng bumaba dun sa area na yun,  maganda po yan 

mam nag rereport ang mga residente, sana hopefully po na may parte po yan sa ating human 

resources, human values department kasi kung meron ganon kung talagang may totoong problema 

kailangan po maimbestigahan yan kasi hindi po natin pwedeng ituloy-tuloy na ganyan so I hope po na 

para masagot po natin yang problema na yan  

Julie Simungo (Didipio resident and chairman of SAPAKMI Organization): Napakinggan po natin ang 

mga reports ng mga bisita natin dito lalong lalo na ang oceanagold at napakaganda, pero yung isang 

na takenote ko dito maliban sa ibang nasabi ni kapitan at mga naunang speakers ay tungkol po ito sa 

tinatawag nilang biodiversity o kaya yung mga species, kung halimbawa, kasi yun ay kailangan natin 

sa ating kapaligiran, halimbawa na meron pa yung mga relocation nila, saan natin matatagpuan? Kasi 

importante ang mga ito at ang report nyo sa ECC ninyo as we read yesterday kasi may kopya kami 

duon may relocation sila kaya ang gusto din naming malaman kung saang relocation makikita namin 

ang mga iyon as part of our environment or your environmental compliance and then one more thing 

is (indistinct 4:17:58) kami po sa organization gusto lang namin, yung assurance namin na kailan po 

matatapos ang mga issues na dinulog namin mula sa inyo dito sa barangay hanggang sa pumunta pa 

sa national, nangyari po ang dialog dito po sa barangay at sa munisipyo pero nung mga sumusunod na 

araw wala ng sumipot sa inyo, kaya sa aming organization at sa mga community dito gusto naming i-

oppose ang throughput ninyo sapagkat gusto naming ma-upuan ang mga problema dito sa aming 

barangay at kanina po natanong ni sir jairel kung i-oppose natin ang ECC amendment at ang increase 

ng throughput nila, kung totoo na tayo ay umoppose o hindi gusto ang throughput nila o ang 

amendment ng ECC nila ay may nagawa po ang komunidad na attendance para petisyunan ang mga 

ito sa kanilang amendment at yung may mga gustong pumirma duon ay open po yun, yun lang po ang 

masasabi ko at sana po mahadlangan talaga ito para may time na o mafinalize lahat yung mga 

commitments na sinasabi ni kapitan at lahat po ng problema ng residente dito sa didipio, salamat po.  

Alfred Del Rosario of OGPI: Manang Julie, tungkol po sa minention mo na mga issues  na dinala nyo 

sa iba’t ibang sector ng government hanggang sa umabot sa president, ito po yung 19 na complaints 

ng invididual na myembro ng SAPAKMI, para po sa iba bigyan ko po kayo ng update kung ano yan, 

nagkaroon po kami ng mga series ng dialog sa kanila at nasagot na rin po ng kumpanya individually 

yung kanilang mga personal complaints and then meron pong mga dialog na sinabi na kami daw po ay 

mag-usap sa barangay. However, ang proposal po namin wala pong magju-judge kasi sa barangay po 

isa po sa complainant ay si barangay captain, sya rin po ay myembro ng samahan, so ang proposal lang 

natin ganito, nung sinabi namin sa kanila hindi po pwedeng pag-usapan sa barangay yan kasi po isa po 

sa mga complainant dyan ay barangay captain, sino po ang manghuhusga, ang trabaho po ng barangay 

captain ay sya po ang mamamagitan at maging isang lupon diba po? Alam po natin sa barangay po 

nasa government code po yan, so ang ginawa natin sa kanila, maraming attempt, sabi namin kausapin 

namin individually pero ayaw ng presidente nila na makausap individually kasi sabi nila, you talk to us 

in group, iba iba po ang niture ng complaint at hindi po pwedeng masolve yan in group discussion mas 

maganda po na madetalye kasi may kanya kanya po yang napirmahan na mga agreement at mga 

commitment ang company sa individual na mga tao na to na sinama nya mga complaint, so ang 

proposal po namin sa kanila ay magnominate po sila ng third party arbitration na pwede pong 

humusga, kasi ang kumpanya po ay wala pong kakayahan para magsabi kung ano yung just 



compensation na hinihingi ng grupo, so mas maiigi na may third party kumbaga hindi nya alam kung 

san sya kakampi hindi sya kakampi kay sapakmi at hindi din sya kakampi kay company,  nasa gitna sya, 

so ito yung prinopose namin na sila ay dapat maghanap ng mamagitan between us para to finally 

resolve the issue, hindi po naming isinara ang aming pintuan para makipag usap pero how ever yung 

relasyon po hindi visible no, hinarang po nyan na sabi hindi pwedeng kausap yung mga kasama namin 

kami lang po sa mga leader ang dapat kausapin tungkol sa mga individual complaints, kaya po hindi 

pa kami umabot sa mga negotiation sa mga member ng SAPAKMI Organization dahil sabi naman po  

ni Ma’am Julie nag-usap  na sila na dapat grupo daw silang kausapin, which is mahirap pong gawin 

yan, kahit sa judge po sa rtc isa-isa lang po ang kausap hindi po isang grupo na iba iba yung complaint 

so wala pong kakayahan si oceana gold na manghusga kung ano yung just compensation na hinihingi 

nila, mas maigi po sana na yung third party ang mag decide tungkol dyan so yung sinasabi po naming 

ganon ay hindi po sila sumasang-ayon base sa aming series of discussion, hindi po sila sumasang-ayon 

na mangyari na magkaroon ng third party dahil sabi nila wala daw silang tiwala sa, ewan ko kung sino 

yung mga yun, pero sabi nila mas maganda na kami kami nalang ang mag –uusap, so yun po yung 

update sa mga complaints, so yun po yung mangyari, yung mga issues na sasabihin nila, hindi po naging 

sarado ang kumpanya na makipag-usap siguro yung liderato ni Julie Simungo ang tanungin ninyo kung 

bakit hndi umuusad.. 

Jason Magdaong of OGPI: Maidagdag ko narin po, kanina nabanggit ko na kami po ay contractor 

lamang and pagdating po sa settlement, hindi po pwedeng kung ano yung gusto, yun na agad ang 

ibibigay kasi hindi lang to pera ng kumpanya partner po tayo sa gobyerno ang ibabayad po duon to 

compensate this party pera po ng gobyerno, as a contractor po obligasyon po namin na siguraduhin 

po na maayos po na gagamitin dun sa pagsesettle ng mga issues na yan otherwise po hindi po kami 

magiging mabuting contractor sa mata po ng ating gobyerno. 

Julie Simungo: Yung sinasabi ninyo na by group, nangyari for the second time, nangyari din dito sa 

barangay we divided the group into 5 or 7 depende, pero yung hindi naman natupad na usapan ay 

kayo naman and then nangyari naman sa munisipyo, wala ding nangyari kaya yun yung gusto po namin 

talagang i-oppose po namin ito para upuan natin ang mga problema.  

Jolan Pugong (Representative of Parents/teachers association): Magandang hapon sa ating lahat, as 

a community concern ditoy barangay tayo nga didipio, tattay ob-obserbarik, kalkalapek amin dagiti 

queries tayo ket makitak nga nagadu gayam iti problema, since 2010, nanipud ta maysa ak nga official 

idi, carried nga problema inggana tatta 2019, same, tunggal adda ti kastoy nga ada iti meeting tayo 

ibagbaga tayo amin dagiti queries tayo, so ti part iti munisipyo, part iti barangay, part iti provincial ket 

kadagiti mang-manggeg nga queries yu, masdaaw ak ta apay ngay nga tunggal kastuy ket rumwar, 

aynattoy dagidyay action nga idi napan kayo gayam nagmonitor nakita yo nga kastoy nakita yu nga 

kasdyay apay ngay ayan na diay action nga proper nga inaramid tayo tapnu iti kasta ket aramidin iti 

company iti part da tanu aksyunan da mit dagidyay, ta sikami nga tattao dituy, as a community ah 

mang-mangeg mi mapan kami lang iti palapalakpak nga kasdyay gayam adda ti kwa, dagidyay kuma 

action ti aramidin yu, nu nakita yu gayam nga kastoy kastoy ti problema da iti kwa, ta iti part mi as 

adda nga civilian ti community mi, ket sikayo ti expect-tarin mi nga municipal official ken provincial 

official sikayu ti expect-tarin mi nga ad-adda nga tumulong kadakami, ta haan kuma nga tunggal kastuy 

nga adda ti affair, addu ti parwarin yu,addu dagidyay kwa nga, nu syak lang nga agpanpanuut 

ipakpakita yu official nga awan ti ar-aramidin yu, ta official ka ket appay ittuy yu nga iparwar tanu 

maaksyunan (indistinct 4:28:40), ngayon kadagidyay empleyado, salamat nga imparwar yu dagitoy 

kwa, ket sapay la kuma ket addu ti maikkat nga empleyado santu addu ti marwar nga problema, uray 

pay ittoy ayan tayu nu addu ti problema ikwa tayo tapno iti kasta formal nga pagtutungtungan iti 

tattao nu anya nga organization ken iti parte iti company ta haan nga dadyay lang, nu kasapulan tayo 



iti oceana ket iyaban tayo isuda tapno anya dagidyay bases tayu, iparang tayu dagidyay bases tayo 

para formal, ta haan nga puro agpatpatingga tayo lata ti tunggal kastoy kastoy. Idi 2010 pay ata ket 

anya ti action tatta nga inaramid tayo, so kadakayu nga opisyal dagita ti lawlawagen ta official kayu, 

nu haan yu kaya, mabalin nak nga kwa, ibotos yu nga mayor tapno ti kasta ket maaksyunan dagiti 

problema, not necessary nga agpameeting ak, aramidik ti trabahok tanu maaksyonan dagidyay ta 

mamati ak nga ti part ti company, adda iti makitkitak kasla iti tree cutting permit, ada iti bassit nga 

kwa, pinastop da, ta permi nga dikdiken met iti government ida, isu nga porke idyay compliance da, 

ag-comcomply da met, tatta ti kayat ko met nga damagin, gusto kong malaman sa inyo sir ito pong 

public hearing na to pagkatapos ba ng public hearing eh approved na o kailangan ng approval ng mga 

tao? Gusto ko lang maging clear sa lahat sir kasi gusto kong tumulong sa mga barangay officials ayaw 

ko dumating yung time na sisisihin ang barangay officials natin para clear lang tayong lahat  

Tagalog translation: Kanina nag-oobserve ako, kinakalap ko lahat ng queries at marami pa talagang 

problema. Since 2010 hanggang ngayong 2019 yan ang mga problemang yan. Bawat may ganitong 

meeting na sinasabi natin lahat ang mga concerns natin, sa part ng munisipyo, part ng barangay at 

part ng provincial, nagtataka ako bakit hanggang ngayon may lumalabas paring ganito, nasan ang 

action? Nung nagmonitor pala kayo ay nakita nyong ganito at nakita nyong ganyan, bakit nasan ang 

action na ginawa natin? Nang sa ganon ay gawin din ng company yung part nila. Kayong mga 

municipal and provincial officials ang ine-expect naming tutulong sa amin. Kung ako lang ang nag-iisip 

parang pinapakita nyong mga officials na wala kayong ginagawa. Kaya kung may problema ilabas 

natin para formal nating pag-uusapan yan at kung kailangan natin ang Oceana tawagin lang natin 

sila para kung ano yung mga concerns natin ay ipakita natin para formal. Nuong 2010 pa yan at ano 

ang action na ginawa natin. Kaya sa mga officials, yan ang nililinaw ko. Nakikita ko naman sa part ng 

company na nagcocomply sila ng mga requirements nila. Ngayon ang gusto kong itanong, gusto kong 

malaman sa inyo sir ito pong public hearing na to pagkatapos ba ng public hearing approved na o 

kailangan ng approval ng mga tao? Gusto ko lang maging fair sa lahat sir kasi gusto kong tumulong 

sa mga barangay officials ayaw ko dumating yung time na sisisihin ang barangay officials natin para 

clear lang tayong lahat  

Joel Politan of DENR-EMB: Itong public hearing na ito purpose talaga nito is to gather yung mga issues 

and concerns para pag-aralan kung ano ba talaga ang dapat gawin ng kumpanya, kung ano dapat 

iimprove, ano dapat itulong dun sa ating mga stakeholder na naapektuhan ng proyekto, pero hindi po 

necessary na kailangan po ng endorsement/approval, ang sinasabi nyo po siguro na approval ay nasa 

under ng LGU po na section 27, so iba po yun sa public hearing na kina-conduct namin dahil ito po ay 

parte po ng EIA process o ang PD 1586, magkaiba pong batas, next succeeding dapat po may mga 

public hearing o consultation po na gaganapin, pero inuulit kopo ito po ay parte ng EIA process.  

Jolan Pugong Representative of Parents/teachers association: So part ng EIA process ito sir, so 

tanong, kung hindi papayag yung community dito sa additional, hindi ba ito matutuloy? Para malaman 

natin 

Joel Politan of DENR-EMB: Sir hindi naman po namin nirerequire, pag aaralan din naman po namin sa 

opisina kung ano po yung magiging pag-aaral na gagawin nila para maaksyunan o masolusyonan yung 

mga issues and concerns nyo, pero hindi rin po ako nasa lugar para magsabi kung maaprubahan o 

madidis-approved po ito base po sa dokumentasyon po ito, pero ang mahalaga po, kung yun po ang 

boses ng karamihan isulat nyo po ito sa opisina namin para malaman po namin to. Yun po. 

Facilitator: Clarification lang si no, yung mandate under PD 1586 …is to evaluate regarding the 

proposed project with regards to 4 modules po yan, sa air, water, land and social, with regardless to 

your concern if papayag ba ang karamihan, community itself no, we can not say kung ano yung 



magiging legal effect po kasi wala po sa lugar (indistinct 4:33:30) wala po kami sa position, siguro ang 

makakapagsabi po nyan ay yung LGU po ninyo kasi talagang sya naman po ang authorized 

representative ninyo dahil kilala nyo po sila, sila po talaga yug may karapatan, na ang boses naman po 

ninyo sa ganitong pong pag-uusap, ngayon kung sabihin po ng LGU na i-oppose yung project, ang 

magiging resolution, wala kaming magagawa dun, yun naman din kumbaga ang repleksiyon ng 

sentemyento ng inyo pong bayan, kaya naman on our end we try to, sabi ko nga po kanina iconfine 

lang natin dun sa envi concerns, baka syempre maganda ding nare-raise nyo yung mga concerns para 

macall all the attention of participants sa public forum na ito dahil nandyan na din naman ang ating 

mga representative sa LGU, gagawa naman sila ng hakbang with regards to your concern  

Jolan Pugong (Representative of Parent/teacher association): Kaya ko po tinanong yun kasi baka bigla 

nalang namin malaman na naging 4.3 na, eh kita nyo naman kanina ayaw ng mga tao, ngayon sir baka 

kasi dyan nanaman madadagdagan nanaman ang hindi namin pagkakaintindihan ng mga tao dito sa 

didipio, ayaw namin naming mangyari yun, sabi nga nila e magpipinsan daw kaming lahat dito sa 

didipio. Ayaw ko na darating yung time na sisihin ng community ang barangay officials na sasabihin na 

tignan nyo ang mga barangay official nabayaran ang mga yan kasi inapproved yang 4.3.  

So daytoy nga question ko ket ibagbagak tapnu makita tayo matigo taku te indadani ya naapruban 

gayam ya kanan taku di bahul tudan barangay officials, ket ke haon ya isaksakit ku didaket athidi bo 

nada barangay officials, isakit dakami kuma ket athidi bo na community. So dyay binaggit ni vice tattay 

nga kunana nga dyay company iti gapo na appay haan tayo agkikin-naawatan, ket agpasyu ba? Correct! 

Nu ngay i-approved tayu datuy tanu pumanawda da tanu haan tayo nga agaapa ta masaksaktan nak 

ta gapu lang ti oceana agaapa tayu, di iapprove tayo, apruban tayo tapno after 3 years ket pumanaw 

dan tanu haan tayo nga agaapa nu dayta lang iti rason, salamat ket pangpangaasi yu, appruban yun 

tapnu kwa ta haan tayo agaapa ta haan ku kayat ti apa. Salamat  

Tagalog translation: So tinatanong ko ito dahil baka mamaya ay naapruban tapos sasabihin na naman 

natin na kasalanan ng mga barangay officials natin. So yung sinasabi ni vice mayor kanina na dahil sa 

oceanagold kaya tayo hindi nagkakaintindihan, totoo ba? Correct! Kung aprubahan natin to para 

umalis na sila para hindi tayo nag-aaway away dahil nasasaktan ako dahil lang sa oceana nag aaway 

na tayo, kaya aprubahan natin para after 3 years  ay umalis na sila dito para hindi tayo nag aaway 

kung yan ang dahilan. Salamat! Nag mamakaawa ako, aprubahan nyo na para hindi tayo nag aaway 

dahil ayaw ko ng away. Salamat!  

Remy Nagangi (BOD of SAPPAKKMI): Ti topic ko mit ket gapo iti involve iti environmental issues ket 

diba environment kuna mi kadagupan iti byag ken daga, so ti may bagak lang ditoy kit dyay panggep 

ti cracks or faultlines nga kanayun met nga isu ti topic ku ket salamat idi during exploration idi ket kuna 

iti geologist nga ditoy didipio ket active iti faultline tayu, ket nu panpanunuten tayo daytoy ket datayo 

ti madangdangran kadagitoy nga, so gapu dagitoy makunkuna nga faultline nga active beginning 2018 

immay ti 2 nga geologists tsaka kadwa da dagitoy nga EMB, DENR, (indistinct 4:38:26) so gapo ngarud 

ta didyay nga faultline ket delikado kada tayu, kuna ti geologist, duwwa nga geologist ket kunada nga 

danger zone ditoy ayan tayo manipod itoy surong inggana iti eskwelaan, ket ti kayat ko met dapat 

kuma nga adda ti relocation site  tanu maddressan daytoy maysa nga problema, diba, tanu safe tayo 

ta ti birbirukin tayo ket ti safety purposes, so haan tayo met dis-agreehan dagituy ngem tapno 

maclarify tapno safe da nga agtabtrabaho ditoy oceana ken safe dagitoy community dapat kuma nga 

adda ti relocation site, ken maysa nga ibagbaga da, basul kanu ti tattao ta apay kanu ta pinaadu da ti 

balbalay, basul yu  ba ta gapo iti oceana mapan tayo agpatakder ti balay tayo haan tayo nga basul ta  

komo nailaku tayu dagidyay dagdaga ket nagpatakder tayo, isu nga panpanunutin tayo daytoy kuma 

nga for safety, safe kada tayo, haan tayo pigilan iti minas nu isu ti maysa nga panagbyagan ngem dyay 

safety iti community iti maysa nga birbirukan tayo, di po ba? Welcome kayo nu anya, iti birbirukin tayo 



dyay safetiness kada tayo, ta daytoy oceana ket ti may bagbaga da ket mostly ti safety standard da, 

kamusta ti reflection kanyatayu met diba, ken maysa daytoy nga issue, wen, indatagmi ti problema 

kadagitoy nga dagdaga nga na-acquire da ket haan da nacompensatekasano piman dagitoy haan nga 

agsingsingir  ti company ket didipio is the main direct operation of oceanagold, dapat daytoy nga 

ipanmi kadakayu nga trabahador iti ocenagold, tapnu addaan tayo iti group partnership community 

ken ti oceanagold, ket daytoy ti iyabot ko met kanya yu ket salamat, ket adda kanya tayo 

agpanpanunut for safety  

Tagalog translation: Ang topic ko ay tungkol sa environmental issues, so ang masasabi ko lang dito ay 

tungkol sa cracks or faultlines, at during the exploration nuon ay nasabi ng geologist na dito sa didipio 

active ang faultline dito, kung iisipin natin tayo ang naaapektuhan dito. Nuong 2018, dumating ang 2 

geologists at kasama ang EMB, DENR, sabi ng geologist na danger zone ang lugar simula sa Surong 

hanggang sa school, at ang gusto ko lang ay sana naman may relocation site para maaddresan itong 

isang problemang ito, para safe tayo at ang hinahanap natin ay yung safety purposes. Hindi naman 

tayo nag didis-agree dito ngunit para lang maclarify para safe ang mga nagtatrabaho sa oceana at 

safe ang community dapat sana ay may relocation site. At isa sa sinasabi nila ay kasalanan daw ng 

mga tao kung bakit dumami ang mga bahay dito, kasalanan ba natin na dahil sa oceana ay 

magpapatayo tayo ng bahay dito, hindi naman natin kasalanan. Hindi natin pipigilan ang minahan 

kung yun ang isa sa ikinabubuhay natin pero yung safety ng community ang hinahanap natin, diba 

po? Isang issue ay problema sa mga lupang ito ay hindi nacompensate, sinisingil namin ang kumpanya 

dahil didipio is the main direct operation of oceanagold, dapat itong mga ipinaparating namin sa 

inyong mga nagtatrabaho sa oceana gold para magkaroon tayo ng group partnership sa community 

at oceanagold. Ito lang ang masasabi ko salamat! Nasa atin kung iisipin natin ang safety. 

Brgy. Captain Erenio Bobola: Dagdagan ko lang ung sinabi ni Jolan. Agpaysu nga daytoy nga public 

hearing ket para kanyu tayo amin, for safety wen nu pag-iimbagan tayo amin, adyay ibagbaga yu nga 

approval tayo kuma wen nu dyay pagam-amwan tayo nu naaproban dyay 4.3 MT. Kanyak nga kapitan 

yu ditoy didipio, ti kanyak natalik nak kanya yu ket talaga nga syak nga ama yu nga pinili yu, ket nu 

man mapan tayu iti approval na dayta ket adda tayo amin satayu pirmaan dyay kanya tayo amin, haan 

ko mit kayat nga ibatik iti pamilyak ti bad record, ti karugyan gayam ket mamin anu tayo nga 

agtutungtong kit karugyanan na ket narigat nga pirmaan, ket haan ko nga kayat ti kasdyay, ta agbalin 

nga record nga ing-inggana. Nu dakayo met ti sumublat ta  syak met kit lakay na kun, ket dakayu tu ti 

sumublat, sikayu ti atiddug ti byag na paylang ket, sayun to aramidin nu dakayu, ta nu syak pay laeng 

awan ti namnamaaek nga kasdyay nga naaramid ku, isu datoy mit ti maybagak kanya yu 

kabaranggayan. Isu nga ti dadduma nga kayat tayo makita met ti kumpanya ti support da met kanya 

tayo tapnu makita tayo kuma nga mapan datoy nga kumpanya kaspagarigan nga awan tun daytoy nga 

mining ket kontento tayo kuma nga adda ti naibatida nga para kanya tayo, haan nga pumanaw dyay 

kumpanya ket agsisinnubalitayo wenno adda ti pabasulin tayo, pag chichismisan tayu haan nga 

kasdyay, nu mapan kuma daytoy nga kumpanya, nasayaat ti maybati kadatayo amin, isu daytoy ti 

mapan ko met maibaga nga panagtalek, isu dayta ti panpanunutin tayo, daytoy lang ti maybatik ket 

kas maysa nga ama (indistinct 4:44:26)  

Tagalog translation: Totoo na itong public hearing na ito ay para sa ating lahat, para sa safety nating 

lahat. Para sa akin bilang kapitan ng barangay didipio, kung darating tayo sa approval ng project ay 

dapat nandun tayong lahat para pirmahan natin ang para sa atin. Ayaw ko namang iwan ang bad 

record sa aking pamilya. Kung kayo naman ang papalit at ako ay matanda na, gawin nyo rin kung ano 

yung gusto ninyo, at habang ako palang ang nandito, wala akong inaasahan na ganong gawain ko, 

kaya ito ang masasabi ko sa inyo mga kabarangay. Kaya ang gusto rin naman nating makita sa 

kumpanya ay yung support nila sa atin at kung sakaling mawala na itong minahan na ito ay kuntento 



sana tayo mga naiwan nalang  para sa atin, hindi yung aalis ang kumpanya pagkatapos ay may mga 

sisisihin tayo, pagchichismisan natin, wag namang ganon. Kung aalis sana ang kumpanya ay may 

magandang maiiwan para sa atin, yun ang isipin natin. At ito lang ang masasabi ko bilang isang ama.  

Yung pag-settle natin i-oobject naming barangay officials yung mga gusto ninyo kasi ang gusto ninyo 

magbuo tayo ng panel na sila ang magsettle ng solusyon ng mga problema, pero ayaw namin kasi yung 

nasa MOA kung may allegation sa barangay, kayo po ang naglagay duon na maganda ang solusyon ang 

nandyan sa agreement ng barangay at saka kumpanya, kapag may allegation sa community sa 

operation ng oceanagold, yung mga panel ng barangay tsaka oceana, sila ang magsettle within 15 days 

na hanapan ng solusyon para masolve na itong problema, yung ang nandyan sa MOA, kaya wag kayong 

mag isip na papunta dun sa MGB kasi bakit kayo pupunta duon, tsaka nuong nag negotiate ang oceana 

gold sa mga land owners ay wala namang MGB ang kasali duon sa mga negotiation, kundi sila-sila ang 

nag-usap at nasettle naman ang mga gusto ninyo, kaya kung maari lang tayo na ang mag-usap para 

masolve na itong problema, kaya nga nagsession ang barangay official na ay naapprubahan na 

talagang dito sa barangay ay i-settle natin ang mga issue dito.  

Jason Magdaong of OGPI: Yung fault po na binanggit nyo po kanina, yung fault po na ito na nakikita 

sa minahan, nakita napo ito ng aming mga geologist, so lahat po ng controls  o monitoring na kailangan 

gawin na-in place napo yan, meron po tayong radar system na ini-scan nya para makita kung 

gumagalaw o hindi, pero itong fault na to hindi po ito yung mga fault na kinakatakutan natin na baka 

pagmumulan ng earthquake, ito po yung geologic fault na nag-exist ito nung unang panahon, yan din 

po yung dahilan kung bakit tayo merong ginto, yung galing sa ilalim po ng lupa, pero yun po ay stable 

na hindi napo sya gumagalaw, pero ganon pa man minomonitor po namin ito ng puspusan during 

operation. 

Remy Nagangi: Ibag-bagak lang sir nga haan kanu matuloy, kwa lang ket dyay surety tayo, ket ibagbaga 

da garud nga once nga makwa ti unig, mayrwar amin nga bato, ngane ngy di punbanbanaganna nu 

bokon eroded. Ti imbaga ti geologist idi ittoy barangay hall ket eda lanalawlawlaw nadan nunkakagde 

ket chamba ng wadaak ket kananda di danger zone from the school down to the community, dyay 

boulevard, maysa pay ket kwa dyay kina asidig ti operation ti company ket dapat kuma nga atleast 500 

meters away from the operation ti company.  

Maysa pay tapnu sungbatak dyay ibag-ibaga ni vice mayor, agpaysu adyay ibagbaga na nga haan lang 

idyay Zambales ti ibag-baga na nga adda ti polluted air nu dikit ittoy, ta nakalkalap mi didyay naal-ala 

mi iti reports ti barangay health workers ket mostly ti sakit da ket UTI ken Respiratory Tract Infection 

ti records ditoy barangay health tayo, isu dagitoy ti maysa nga basis tayo, that is why we’re always 

insist dyay relocation tapno may adayu kami mit dagiti kasta nga pollutions, Thank you sir. 

Tagalog translation: Yung sinasabi ko lang sir ay yung hindi daw matutuloy, ang concern ko lang yung 

kasiguruhan natin, at sinasabi nila na once na maano sa loob, lalabas lahat ng bato, so anong 

mangyayayri jan kung hindi eroded. Ang sinabi ng geologist nuon, inikot nila lahat ng eroded at 

chamba na nandoon ako at sinabi na na danger zone from school down to boulevard. Isa pa ay sobrang 

lapit ng operation ng company dapat sana ay at least 500 meters away from the operation.  

Isa pa para sagutin ko yung sinasabi ni vice mayor tungkol sa air pollution, dahil nakuha namin sa 

record ng barangay health workers ay mostly ang mga sakit ay UTI at Respiratory Tract Infection ang 

nasa records dito sa barangay health natin, kaya ito ay isa sa mga basehan natin, that is why we 

always insist sa relocation para malayo kami sa ganitong pollution. Thank you sir!  



Facilitator: Padaain ko lang itong isang tanong no, yung sa sdmp share of barangay didipio 54% 

allocation distributed to the adjacent barangays, yung rate daw po sa SDMP bumaba sa barangay 

didipio. 

Alfred Del Rosario of OGPI: Nung 2016 nasali po yung Bellet sa sharing, I don’t know kung paano 

bumaba kasi ngayong 2019 tumaas, nagdagdag pa tayo ng additional sa mga barangays, nagdagdag 

pa tayo ng additional 1.85 million yung share nila, and then sa barangay didipio mas tumaas kasi nga 

45% yung sakanila dun so since tumaas yung ating operating cost nung 2018, tumaas ngayong 2019 

so iclarify natin saan bumaba, pero ngayong taon tumaas  

Analisa Catteg (Resident of Didipio): Maraming salamat po sating lahat. Bago po ako mag question ay 

may gusto ako irelay sa ating lahat kasi importante po ito na malaman nating lahat, sa oceanagold, so 

pro mining, sa anti mining and other government officials na nandito. Ito po ay report ni Professor 

Watkin Director of environmental in-organic geochemistry group Australia, during the international 

people’s conference on mining 2015 in manila, at ito po ay kinuha ko sa international journalist na si 

Roger (indistinct 4:52:11) during his visit dito sa didipio, at ito ang nakuha ko na pinaka importante, 

according to the world commission on environment and development says that while mine is working 

particularly a gold mine there is hardly a risk of acid mine drainage but when the time the mining ends 

or stop the worst of pollution occurs, at ito po ay nakakalito kasi sa mga anti mining na gusto mapasara 

ng mina kapag umistop dito po lilitaw ang hazardous na geochemical pollution and this is acid mine 

drainage at sa pro mining naman na gustong ipagpatuloy ang mina sasabihin naman po ng mga anti 

mining can you restore the mountains that the company damaged into its original structure? Kasdyay 

ito parte da, ket nu ni pro mining met ti agkwa idyay anti mining, can you threat geochemical 

pollution? Isu nga daytoy as much that the company is here ang ano po natin yung solusyon, ano po 

yung solusyon na dapat natin gawin para hindi tayo apektado sa geochemical pollution or acid mine 

drainage at the end of the mine kasi habang ano po, atin pong solusyunan para hindi maapektuhan 

ang future generation at ito po ang tanong ko, sir jayson totoo po ba ito na nabasa ko sa report ni 

(indistinct 4:54:14)? 

Jason Magdaong of OGPI: First and foremost po ano, hindi ko po ma-evaluate yung report na ito kasi 

po hindi ko pa nababasa yung report but nonetheless po nabanggit yung geochemical issue which is 

acid mine drainage kung saan po sabi ko nga po kanina na mapalad ang didipio na wala po tayong 

ganong problema, hindi po tayo magkakaroon ng problema, sa mga ibang minahan na may ganong 

problema ang nagiging issue is yung nagiging acidic yung tubig, makikita nyo po yan sa ilog na may 

kalawang dahil acidic po yung tubig, yung water quality madumi kasi lahat ng chemicals lumalabas 

pero sa case po ng didipio, mapalad po tayo, wala po tayong ganon na problema, so imposible po yan 

base po sa existing na data, ma-coconsider po namin yan na another speculation na ginagamit po sa 

ganitong issue, pangalawa po yung worry po ninyo na pano kung wala ng operation baka iwanan lang 

kami ng kumpanya, hindi po yan totoo kasi meron pa po tayong minimum of 10 years na accountable 

ang company sa project na hindi po kami mabibigyan ng clearance ng gobyerno kapag po hindi namin 

nacomply yung lahat ng kanilang requirement and including po dyan yung  geochemistry issue kasi 

pag closure natin, aayusin, i-oobserve, pag may lumabas na issue na ganyan obligado po yung 

kumpanya na iaddress yan, hindi po kami makakaalis, hindi po maaalis yung accountability ng 

company hangga’t hindi nagbibigay ng clearance ang government. Yun lang po  

Simeon Ananayo (Resident of Didipio): Ti problema tayo, problema ti kumpanya, agdagdag da dyay 

production nga maging 4.3. Takenote ti kumpanya mang-mangeg nga adu ti problema, ikkan yu time 

frame na nga isolve data nga problema, suggestion ko, dagdagan nyo ti 4.3 haan nyo nga laukan ti low-

grade ta mabiit nga malpas ta agawid kayun, tanu haan nga madagdagan ti sakit ittoy didipio ta imbaga 

ni vice mayor tattay adu ti sakit ti dulot ti mining, tanu mabiit wag nyong haluan yung high-grade sa 



low-grade, ipuro ninyo yung high-grade para madaling matapos yung pagmimina at aalis kayo baka 

madagdagan pa ang problema dito sa didipio. Thank you! 

Tagalog translation: Ang problema natin, problema ng kumpanya, magdadagdag sila sa production 

ng 4.3. Takenote, ang kumpanya naririnig nating madaming problema sa kanila, bigyan nyo ng time 

frame para ma-solve yang problemang yan. Ang suggestion ko, dagdagan nyo ng 4.3 at wag nyong 

hahaluan ng low-grade para mabilis matapos at umalis na kayo, para hindi madagdagan ang sakit 

dito sa didipio, tulad ng sinabi ni vice mayor kanina na madaming sakit ang dulot ng mining, para 

mabilis wag nyong pag haluin ang low-grade at high-grade, para madaling matapos yung pag mimina 

para makaalis na kayo baka madagdagan pa ang problema dito sa didipio. Thank you! 

Marilou (Resident of Didipio): Once in a while naging isang empleyado din ako ng oceana gold at hindi 

mahaba ang aking sasabihin, sinabi kanina ng dating empleyado na oceana gold ay mataas ang safety 

standard nila so wala akong maraming tanong about kung anong species ang nawala sa didipio o ano 

ang nadagdag o ano sa tubig natin, kasi actually oceana gold, adda ti data da nga ipakpakita da nga 

isudda ti adda data na, basis na nga adda ti pollution na, dagiti acid or what so ever, sitayo nga adda 

iti government, barangay officials from municipality, provincial, awan ti ipakita tayo nga data tayo 

basis nga mangibaga nga ni oceana gold kit bayulente nu ti oceana gold kabsat ditoy didipio ket 

bayulente ket appay awan ti kaso da? Apay haan nga nagkaso ti provincial? Apay haan nga kinasuhan 

ti munisipyo isu da kenti barangay? So kanyak nga maysa nga taga didipio talaga, ti maibagak lang 

ditoy haan tayu nga ma-mislead,  ta  ti target actually daytoy ipo-proposed da kanya tayo is 3.5 to 4.3 

awan ti problema nu matuloy dayta wen nu haan, ti problema adda kanya tayo, nagbagay tayo nga 

umusad gapo idyay kapanunutan tayo nga basit, ti ammo tayo kustu dyay ar-aramidin tayo ngim haan 

gayam ta taliwas, what if direct to the point ayusin nyo iti relasyon from barangay official community 

ken ti oceana gold kasi nu agdingnig tayo ti other communities o other (indistinct 4:59:38) ti idea tayo, 

si tayo nga taga didipio ti maligu, apay ti kunam, mapan tayo ti discu-discussion what if ibagam 

bayadan nyo ti daga ti usto nga presyo oceanagold, tapno awan ti issue kanya mi, itid yun dyay danum 

nga kasapulan mi tapno maayos ti danum mi agbyag kami nga nasayaat, ngem nu magna kadagita 

ibagbaga nga about science awan ti am-ammo tayo dita ta agibebase taayo lang ti basbasain, 

dingdinggen tayo from dyay war, kit actually ti problema tayo ti community kit dyay issue tayo what 

if oceana gold adda ti problemak, ayusin tayo man tapno maayos ti byag ko, oh kasday lang mit kasi 

adu dita nga departamento nga mangtulong kanya tayo, ilikaw likaw da tayo laeng.  

Suggestion ko oceanagold dapat kuma nu community ti adda complaints na please lang ikkan yum it 

isuda ti respeto, chance, what is the problem, anya oras tayo nga agtutungtung ta haan nga nagset 

tayo ti aldaw nga haan tayo nga siputin isuda ket dyay ti nakitak nga sign nga nu apay nga adda ti, 

actually nu awan problema da dagitoy ibagak nga ingato tayo ti uray pay 10 MTPA nu awan problema 

da, in the first place inendorse da dayta nga minas idi pay laeng nabayag nga tyempo ket apay tatta 

agsubsubli tayo manin dyay rugrugi na, ket addan, nu syak gamin adda tan ti oceana gold production 

million billion nga kwarta ti al-alain dan kit sitayo adda tayo lang ditoy nga riri nga riri what if dyay 

relationship ti barangay official, community, ken ti oceana gold, haan tayo nga agdalan ti kumpormi 

dita nga nagadu nga ag-advice kanya tayo, ket adyay ti kapintasan nga mangyari, ayusin tayo lang ti 

relasyon tayo ti oceana gold, ikkan yun met ti sabong ti community, kasi kasdyay ti kayat da, at isa pa, 

tapnu bumaknang ti taga didipio why not i-direct yu ti project ti didipio corporation dagiti local 

constractors tapno bumaknang da, haan nga paggapgapwan ti nagadu nga contractor from the other 

community, sino ti ag en-endorso ata nga 4.3, isuda wen nu sikami ditoy?  

Agasim idi imun-una awan ti dumptruck ti oceanagold ti inusar da community, dakil ti kita ti 

community di nag bibingay ti corporation, tatta ngay idi nangala ti oceana ti contractor da nga ag 

hauling ti diesel kas kadakwa, innikkat da mittinin ti project ti didipio corporation kit idiay da kuma 



mairanod ti babasit nga tattao kasla kanya mi. Daytoy kit mapulpulitika mit laing, makitak ditoy 

sirsirkin ti pulitika ti oceanagold, apay isuda ti contractor nga agendorso kanya yu, what if direct yu 

amin ti project ti community adda ta didipio corporation, kumpanya ti community dita, adda ti local 

contractors nga makabalin dagita nga project itid yu ta bumaknang da.  

Ken dagiti issue ti kakabsit mi mit laing about iti land issues ikkan yu man isuda ti tyempo. Mamati 

kayo nu maayos dayta nga relasyon uray pay maging 5 MT data, awan ti issue, nalpas ti tungtungan, 

kasi syak haan ko nga questionin ti safety o environment o what so ever nakitak high standard nga 

talaga uray dyay imbagga ti maysa nga naging empleyado idi, awan ti question ko idyay, ti kwak lang 

ittoy dyay relasyon between sitayo nga ag en-endorso ti minas, tatta isubli tayo dyay dati nga relasyon 

tapno maayos iti amin. Kit dyay lang ti ibigak, kasi dingdinggig, agsakit ti ulok tattay nga agdingdinggeg, 

kasla agsusubli tayo idi 1990’s, nga adda anti ken propero wala na yun di ba, issues lang ti ire-raise da 

kanya tayo nu kasano tayo nga mai-address dagidyay, haan ku mit nga ibagbaga nga uray illegal nga 

issue da ket tanggapin yu, NO! We should go legal, legal process. Yun lang po maraming salamat!  

Tagalog translation: Once in a while naging isang empleyado din ako ng oceana gold at hindi mahaba 

ang aking sasabihin, sinabi kanina ng dating empleyado ng oceanagold na mataas ang safety standard 

nila so wala akong maraming tanong about kung anong species ang nawala sa didipio o ano ang 

nadagdag o ano sa tubig natin, kasi actually oceana gold, meron silang data na pinapakita na sila ang 

may data at basis na may pollution, acid or what so ever, tayo sa government, barangay officials from 

municipality, provincial, wala tayong data na pagbasehan kung si oceanagold ay bayulente, kung si 

oceana gold ay bayulente, bakit wala silang kaso? Bakit hindi kinasuhan ng provincial, sa munisipyo 

at barangay? So ang akin, dapat hindi tayo ma mislead. Dahil walang problema sa kumpanya kung 

matutuloy itong 3.5 to 4.3 na ito, ang problema ay nasa atin, ang tagal nating umusad dahil sa isip 

nating napakaliit, ang alam natin tama ang ginagawa natin pero hindi pala. What if direct to the point 

ayusin nyo ang relasyon from barangay official, community at oceana gold kasi kung makikinig tayo 

sa ibang communities, tayong mga taga didipio ang malulugi. What if sabihin mo na bayaran nyo ang 

lupa ng tamang presyo oceana gold para walang issue sa amin, ibigay nyo yung tubig na kailangan 

namin para mabuhay kami ng mapayapa, pero kung dadaan pa sa mga sinasabi nilang about sa 

science wala tayong alam dyan, ang problema natin ay dito sa community. Maraming mga 

departamento ang tutulong sa atin, pinapa ikot ikot lang tayo. Suggestion ko lang oceana gold, dapat 

sana pag ang community ang may complaints please lang bigyan nyo naman sila ng respeto o chance. 

Actually kung walang problema dito kahit itaas pa yan sa 10 Mtpa. In the first place na-endorse na 

yang minahan na yan matagal na at bakit ngayon bumabalik nanaman tayo sa umpisa, nandyan na 

ang oceana gold, million billion na ang perang nakukuha nila, tayo? Nandito lang tayo complain ng 

complain, what if ayusin natin ang relasyon ng oceana gold, community at barangay officials dahil yun 

ang magandang mangyari. At isa pa, para naman yumaman ang mga taga didipio, why not na yung 

project ay direct sa didipio corporation yung mga local contractors, hindi yung galing sa ibang mga 

communities ang mga contractors, sino ba ang nag-eendorse ng 4.3? Sila ba o kami dito? Nuong una 

palang, walang dump truck ang oceana gold ang ginamit ay community, malaki ang kita ng 

community nung naghati hati sa corporation, ngayon nung kumuha ang oceana ng contractor para 

mag haul ng diesel at kahit ano pa, tinanggal na ang project ng didipio corporation. At nakikita kong 

pinapasok narin ng pulitika ang oceana gold, bakit sila ba nag mag-eendorse sa inyo? What if direct 

nyo lahat ang project ng community nandyan ang didipio corporation, may mga local contractors na 

pwede sa ganyang project, ibigay nyo para yumaman sila.  

At yung tungkol sa issue ng mga kapatid din naming about sa land issue bigyan nyo sila ng panahon. 

Maniwala kayo, kung maayos ang relasyon kahit itaas pa yan ng 5 Mt walang issue, tapos ang usapan. 

Kasi ako wala akong question sa safety o environment o what so ever kasi nakita ko na high standard 



ang company, ang akin lang yung relasyon between tayo na nag-endorse ng minahan nuon pa man. 

Ngayon ibalik natin yug dating relasyon para maayos ang lahat. At yun lang ang masasabi ko. Issues 

lang ang nirereraise natin sa kanila ay kung paano nila ito mai-aaddress, hindi ko sinasabing kahit 

yung mga illegal issues nila ay tanggapin nyo, NO! We should go legal, legal process. Yun lang po 

maraming salamat! 

Facilitator: Sige po, hanggang dun nalang po, alam ko na gusto nyo pang magcomment sana at 

iexpress ang inyong mga katanungan but as per guidelines we have to cut short this open forum dahil 

3 hrs lang po, nakita naman po natin yung concerns and interest po no, so recap lang po tayo sa mga 

issues and concerns.  

(Facilitator summarizes the proceedings) 

 

-End of Transcript - 

 




